

14. รายการระหว่างกัน

14.1 ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัทฯ มีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคล/บริษัทที่มีความขัดแย้งในรอบปี 2557 และงวด 6 เดือนแรก สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ซึ่งสามารถสรุปลักษณะความสัมพันธ์ได้ ดังนี้

บุคคล / นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์
นายเกียรติ วิมลเฉลา (“นายเกียรติ”)	<ul style="list-style-type: none">■ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นทางตรงหลังการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนร้อยละ 34.35 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว■ เป็นผู้ถือหุ้นในกลุ่มครอบครัววิมลเฉลา โดยกลุ่มครอบครัววิมลเฉลา มีสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ รวมร้อยละ 60.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วหลังการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน■ เป็นสามีของนางวัชรารัตน์ วิมลเฉลา■ ดำรงตำแหน่งกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการผู้จัดการ
นางวัชรารัตน์ วิมลเฉลา (“นางวัชรารัตน์”)	<ul style="list-style-type: none">■ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นทางตรงหลังการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนร้อยละ 8.55 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว■ เป็นผู้ถือหุ้นในกลุ่มครอบครัววิมลเฉลา โดยกลุ่มครอบครัววิมลเฉลา มีสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ รวมร้อยละ 60.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วหลังการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน■ เป็นภรรยาของนายเกียรติ■ ดำรงตำแหน่งกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่จัดซื้อ
นายไกร วิมลเฉลา (“นายไกร”)	<ul style="list-style-type: none">■ เป็นพี่ชายของนายเกียรติ
นางสาวอรสา วิมลเฉลา (“นางสาวอรสา”)	<ul style="list-style-type: none">■ เป็นพี่สาวของนายเกียรติ

บุคคล / นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์
กิจกรรมร่วมค้าสยามราชธานี (“JVSR”)	<ul style="list-style-type: none"> ■ บริษัทฯ มีสัดส่วนร่วมค้าร้อยละ 90.00 ในส่วนแบ่งของกำไรหรือขาดทุน ■ บริษัท สยามราชธานี จำกัด ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีสัดส่วนร่วมค้าร้อยละ 10.00 ในส่วนแบ่งของกำไรหรือขาดทุน
กิจกรรมร่วมค้าสยามราชธานีและเอ็นจีเนียริ่งโปรดักส์ (“JVEPC”)	<ul style="list-style-type: none"> ■ บริษัทฯ มีสัดส่วนร่วมค้าร้อยละ 25.00 ในส่วนแบ่งของกำไรหรือขาดทุน ■ บริษัท สยามราชธานี จำกัด ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีสัดส่วนร่วมค้าร้อยละ 75.00 ในส่วนแบ่งของกำไรหรือขาดทุน
บริษัท วิมลเจลา จำกัด (“VMC”) ธุรกิจ: ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์	<ul style="list-style-type: none"> ■ ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันกับบริษัทฯ โดย <ul style="list-style-type: none"> - นายเกียรติ ถือหุ้น VMC ร้อยละ 10.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว - นางวัชรภรณ์ ถือหุ้น VMC ร้อยละ 10.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว ■ กรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ ได้แก่ นายเกียรติ ■ เป็นบริษัทที่นายไกรและนางสาวอรสา เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ <ul style="list-style-type: none"> - นายไกร ถือหุ้น VMC ร้อยละ 10.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว - นางสาวอรสา ถือหุ้น VMC ร้อยละ 30.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว
บริษัท สยามราชธานี จำกัด (“SRTN”) ธุรกิจ: รับจ้างเหมาบริการ (Outsourcing Services) ได้แก่ บริการรถเช่า บริการพนักงานขับรถ บริการฝึกอบรมขับรถฟอร์คลิฟท์ บริการพนักงานสำนักงาน บริการบันทึกข้อมูล และบริการดูแลสวนหย่อม	<ul style="list-style-type: none"> ■ เป็นบริษัทที่นายไกร เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว

บุคคล / นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท สยามราชธานี ออโตเมชัน จำกัด (“SRA”) ธุรกิจ: เป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าประเภทอุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติยี่ห้อ Siemens	<ul style="list-style-type: none"> ■ ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันกับบริษัทฯ โดย <ul style="list-style-type: none"> - นายเกียรติ ถือหุ้น SRA ร้อยละ 64.99 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว และมีบุคคลที่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ถือหุ้น SRA ในสัดส่วนที่เหลือเท่ากับร้อยละ 35.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว ■ กรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ ได้แก่ นายเกียรติ
บริษัท เอสอาร์ เทค พลัส จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท สยามราชธานี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด) (“SRTP”) ธุรกิจ: รับก่อสร้าง Turnkey Project สำหรับโรงงานและเครื่องจักร เช่น สร้างกังหันไอน้ำ หอทำความเย็น หม้อไอน้ำ เป็นต้น	<ul style="list-style-type: none"> ■ ในปี 2556 มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ ได้แก่ นายเกียรติ ■ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 นายเกียรติได้ขายหุ้นให้กับบุคคลที่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ อีกทั้งนายเกียรติได้ลาออกจากการเป็นกรรมการแล้วในปี 2557 ■ ปัจจุบัน SRTP ไม่ได้เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันอีกต่อไป
บริษัท พีพีเอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (“PPM”) ธุรกิจ: จำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับโรงงานกระดาษ	<ul style="list-style-type: none"> ■ เป็นบริษัทที่นางสาวอรสา เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว
บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด (“UBA”) ธุรกิจ: ให้บริการบริหารจัดการ ระบบผลิตน้ำและระบบบำบัดน้ำเสีย	<ul style="list-style-type: none"> ■ เป็นบริษัทที่นางสาวอรสา เป็นกรรมการ ■ เป็นบริษัทที่ PPM ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 39.99 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว
บริษัท สยามราช ทราเวล จำกัด (“Siam T”) ธุรกิจ: จำหน่ายตั๋วเครื่องบินและจัดทัวร์	<ul style="list-style-type: none"> ■ เป็นบริษัทที่นางสาวอรสา เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 35.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว
บริษัท สยามราชธานี (ตะวันออก) จำกัด (“Siam East”) ธุรกิจ: ประกอบกิจการจำหน่ายมี อุตสาหกรรม อุปกรณ์โรงงาน และวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในโรงงาน อุตสาหกรรม	<ul style="list-style-type: none"> ■ เป็นบริษัทที่นางสาวอรสา เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 84.99 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว

บุคคล / นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท เอ็น-เทคโนโลยี คอนซัลแตนท์ จำกัด (“EN Tech”) <p>ธุรกิจ: บริการกำจัดขยะ ขยายขยะคัดแยก บริการให้คำปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม บริการทำความสะอาดบ่อบำบัด และ บริการขนส่งกากของเสีย</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ เป็นบริษัทที่นายไกร เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 68.70 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว
บริษัท เค เวนเจอร์ จำกัด (“K Venture”) <p>ธุรกิจ: ประกอบกิจการให้เช่าพื้นที่ และจุดพักรถ (Rest Area)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ เป็นบริษัทที่บริษัท เมเวทเซอร์ จำกัด ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 33.33 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว โดยบริษัท เมเวทเซอร์ จำกัด มีนางสาวพลอย ปิ่นแสง (บุตรของนายกนกศักดิ์ ปิ่นแสงซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ) เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ ■ ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันกับบริษัทฯ โดย <ul style="list-style-type: none"> - นายเกียรติ ถือหุ้น K Venture ร้อยละ 33.33 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว ■ กรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ ได้แก่ นายเกียรติ
บริษัท กฤตน์ เวนทูรา จำกัด (“Krit Ventura”) <p>ธุรกิจ: ลงทุนในบริษัทอื่น</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันกับบริษัทฯ โดย <ul style="list-style-type: none"> - นายเกียรติ ถือหุ้น Krit Ventura ร้อยละ 25.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว - นางวัชรารัตน์ ถือหุ้น Krit Ventura ร้อยละ 25.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว - นางสาวกฤตินา วิมลเฉลา ซึ่งเป็นบุตรของนายเกียรติ และนางวัชรารัตน์ ถือหุ้น Krit Ventura ร้อยละ 25.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว - นายกฤติน วิมลเฉลา ซึ่งเป็นบุตรของนายเกียรติ และนางวัชรารัตน์ ถือหุ้น Krit Ventura ร้อยละ 25.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว ■ กรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ ได้แก่ นายเกียรติและนางวัชรารัตน์

บุคคล / นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท อุตสาหกรรม วินิลเทค จำกัด ("VIC") ธุรกิจ: ผลิตพลาสติกเม็ด พลาสติกแท่ง พลาสติกผง และผลิตภัณฑ์พลาสติก อื่นๆ	■ เป็นบริษัทที่นายไกร เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ โดย ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 29.00 ของทุนจดทะเบียนและ ชำระแล้ว

14.2 รายละเอียดรายการระหว่างกัน

14.2.1 บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันกับบุคคล/บริษัทที่มีความขัดแย้งในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 มีรายละเอียด ดังนี้

นายเกียรติ วิมลเฉลา

ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2557	มูลค่ารายการงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2558	ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
<p>1. <u>ค่าเช่า</u> บริษัทฯ เช่าที่ดินจากนายเกียรติ เพื่อเป็นที่ตั้งของสถานีบริการ NGV และจุดพักรถโดยสาร</p>	0.48	-	<p>■ บริษัทฯ ทำสัญญาเช่าที่ดินซึ่งตั้งอยู่โฉนดเลขที่ 6242 ตำบลดอนแดง อำเภอขามเฒ่าลี้ชนบุรี จังหวัดกำแพงเพชร มีขนาดเนื้อที่ 11-0-27.5ไร่ ในกรรมสิทธิ์ของนายเกียรติ เพื่อใช้เป็นที่ตั้งของสถานีบริการ NGV และจุดพักรถโดยสาร โดยมีกำหนดระยะเวลาเช่า 20 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2555 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2575 ในอัตราค่าเช่า 20,000 บาทต่อเดือน (คิดเป็น 1,807 บาท/ไร่/เดือน) ซึ่งเป็นอัตราค่าเช่าที่ต่ำกว่าราคาประเมินจากผู้ประเมินราคาอิสระที่อยู่ในรายชื่อของสำนักงาน ก.ล.ต. และมีเงื่อนไขการเช่าทั่วไปเสมือนกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก จึงมีความสมเหตุสมผล</p>	<p>การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในอดีต เพื่อสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ ในอัตราค่าเช่าที่ต่ำกว่าราคาประเมินจากผู้ประเมินราคาอิสระที่อยู่ในรายชื่อของสำนักงาน ก.ล.ต. และมีเงื่อนไขการเช่าทั่วไปเสมือนกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก จึงมีความสมเหตุสมผล</p>

ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2557	มูลค่ารายการ งวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2558	ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
<p><u>เจ้าหนี้อื่น</u> นายเกียรติเป็นเจ้าหนี้อื่น ของบริษัทฯ ณ วันสิ้นงวด บัญชี ซึ่งเกิดจากรายการ ค่าเช่าข้างต้น</p>	0.04	-	<ul style="list-style-type: none"> ▪ บริษัทฯ ทำสัญญาเช่าที่ดินซึ่งตั้งอยู่โฉนด เลขที่ 124347 ตำบลบ้านป่า อำเภอเมือง พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก มีขนาดเนื้อที่ 10-3-86.0 ไร่ ในกรรมสิทธิ์ของนายเกียรติ เพื่อใช้เป็นที่ตั้งของสถานีบริการ NGV และจุดพักรถโดยสารโดยมีกำหนด ระยะเวลาเช่า 20 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2555 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2575 ใน อัตราค่าเช่า 20,000 บาทต่อเดือน (คิด เป็น 1,824 บาท/ไร่/เดือน) ซึ่งเป็นอัตราค่า เช่าที่ต่ำกว่าราคาประเมินจากผู้ประเมิน ราคาอิสระที่อยู่ในรายชื่อของสำนักงาน ก.ล.ต.ซึ่งเท่ากับ 49,343 บาทต่อเดือน (คิดเป็น 4,500 บาท/ไร่/เดือน) ▪ อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2557 เป็นต้นไป บริษัทฯ จะทำการเช่าที่ดิน ดังกล่าวกับ K Venture แทน เนื่องจาก นายเกียรติได้จำหน่ายที่ดินทั้ง 2 แปลงนี้ ให้กับ K Venture ในเดือนธันวาคม 2557 แล้ว (ตามรายละเอียดในรายการระหว่าง กันหัวข้อ 14.2.1 ข้อที่ 42) 	

ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2557	มูลค่ารายการ งวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2558	ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
<p>2. ค่าเช่า บริษัทฯ เช่ารถยนต์จาก นายเกียรติ</p> <p>เจ้าหนี้อื่น นายเกียรติเป็นเจ้าหนี้อื่น ของบริษัทฯ ณ วันสิ้นงวด บัญชี ซึ่งเกิดจากรายการ ค่าเช่ารถยนต์</p>	0.24	0.05	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทฯ ทำสัญญาเช่ารถ Mercedes-Benz รุ่น S300L จากนายเกียรติเพื่อใช้สนับสนุน การดำเนินงานของบริษัทฯ โดยเป็นรถ ประจำตำแหน่งสำหรับผู้บริหาร มีกำหนด ระยะเวลาเช่า 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2555 ถึง 14 มีนาคม 2558 ในอัตราค่าเช่า 20,000 บาทต่อเดือน ซึ่งเป็นไปตามที่ตกลงกันระหว่างคู่สัญญา ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่ได้ ต่อสัญญาเช่าเมื่อครบกำหนดสัญญา 	การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการที่ เกิดขึ้นในอดีต และสัญญาเช่าดังกล่าวได้ สิ้นสุดลงแล้วโดยบริษัทฯ ไม่ได้ต่อสัญญา เช่าอีก
<p>3. เจ้าหนี้อื่น นายเกียรติ ทดรองจ่าย ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า</p>	0.03	-	<ul style="list-style-type: none"> นายเกียรติเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่ได้ทดลอง จ่ายให้กับบริษัทฯ โดยเป็นค่าอุปกรณ์ สำนักงาน ทั้งนี้ จำนวนที่เรียกเก็บเป็นไป ตามที่เกิดขึ้นจริง 	การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการที่ เกิดขึ้นในอดีต ซึ่งเกิดจากความจำเป็นใน ขณะนั้น

ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2557	มูลค่ารายการ งวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2558	ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
4. เงินให้กู้ยืม บริษัทฯ ให้นายเกียรติ กุ้ยมเงิน	ยอดต้นงวด - เพิ่มขึ้นระหว่างงวด 126.27 ลดลงระหว่างงวด (-) ยอดปลายงวด 126.27	ยอดต้นงวด 126.27 เพิ่มขึ้นระหว่างงวด 178.73 ลดลงระหว่างงวด (305.00) ยอดปลายงวด -	<ul style="list-style-type: none"> ■ ในรอบปี 2557 บริษัทฯ ได้ให้เงินกู้ยืมระยะสั้นแก่นายเกียรติ จำนวน 126.27 ล้านบาท เพื่อนำไปใช้ในการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ และเตรียมความพร้อมในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการแบ่งแยกธุรกิจจุดพักถ โดยสารให้แก่ K Venture (ตามรายละเอียดในรายการระหว่างกันหัวข้อ 14.2.3) ■ ในงวด 3 เดือนแรกปี 2558 บริษัทฯ ได้ให้เงินกู้ยืมระยะสั้นแก่นายเกียรติจำนวน 178.73 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ณ สิ้นงวดไตรมาส 1 ปี 2558 ไม่มียอดคงเหลือจากเงินให้กู้ยืมดังกล่าวแล้ว ■ มีการคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 6.25 ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยต้นทุนเฉลี่ยที่บริษัทฯ ได้รับจากธนาคาร ทั้งนี้ เงินให้กู้ยืมดังกล่าวไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันและมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม 	การทำรายการดังกล่าวเกิดขึ้นในอดีต โดยเป็นการให้กู้ยืมเงินในอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยต้นทุนเฉลี่ยที่บริษัทฯ ได้รับจากธนาคาร อีกทั้ง ปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับชำระคืนเงินให้กู้ยืมดังกล่าวจากนายเกียรติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะดำเนินการไม่ให้มีรายการดังกล่าวเกิดขึ้นอีกในอนาคต

ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2557	มูลค่ารายการงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2558	ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
<p>ดอกเบียร์รับ บริษัทฯ มีดอกเบียร์รับจากรายการให้นายเกียรติภูมิเงิน ณ วันสิ้นงวดบัญชี</p> <p>ดอกเบียร์ค้างรับ บริษัทฯ มีดอกเบียร์ค้างรับจากนายเกียรติ ณ วันสิ้นงวดบัญชีจากการให้กู้ยืมเงิน</p>	<p>0.22</p> <p>0.22</p>	<p>0.21</p> <p>-</p>	<p>■ บริษัทฯ มีดอกเบียร์รับสำหรับปี 2557 จำนวน 0.22 ล้านบาท และดอกเบียร์ค้างรับสำหรับปี 2557 จำนวน 0.22 ล้านบาท และดอกเบียร์รับสำหรับงวด 6 เดือนแรกปี 2558 จำนวน 0.21 ล้านบาท</p>	
<p>5. เงินให้กู้ยืม JVSR ให้นายเกียรติภูมิเงิน</p> <p>ดอกเบียร์รับ JVSR มีดอกเบียร์รับจากรายการให้นายเกียรติภูมิเงิน ณ วันสิ้นงวดบัญชี</p>	<p>ยอดต้นงวด 28.00</p> <p>เพิ่มขึ้นระหว่างงวด -</p> <p>ลดลงระหว่างงวด (28.00)</p> <p>ยอดปลายงวด -</p> <p>0.19</p>	<p>ยอดต้นงวด -</p> <p>เพิ่มขึ้นระหว่างงวด -</p> <p>ลดลงระหว่างงวด (-)</p> <p>ยอดปลายงวด -</p> <p>-</p>	<p>■ JVSR ได้ให้เงินกู้ยืมระยะสั้นแก่นายเกียรติ เป็นรายการให้การสนับสนุนทางการเงินแก่กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ทั้งนี้ นายเกียรติได้ชำระคืนทั้งจำนวนภายในรอบปี 2557 เป็นจำนวนเงิน 28.00 ล้านบาทแล้ว</p> <p>■ มีการคิดดอกเบียร์ในอัตราร้อยละ 6.25 ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราที่เท่ากับต้นทุนการกู้ยืมของ JVSR ทั้งนี้ เงินให้กู้ยืมดังกล่าวไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันและมีกำหนดชำระคืนเมื่อทางถาม</p>	<p>การทำรายการดังกล่าวเกิดขึ้นในอดีต โดยเป็นการให้กู้ยืมเงินในอัตราดอกเบี้ยซึ่งเท่ากับต้นทุนการกู้ยืมของ JVSR อีกทั้ง JVSR ได้รับชำระคืนเงินให้กู้ยืมดังกล่าวและดอกเบียร์จากนายเกียรติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะดำเนินการไม่ให้มีรายการดังกล่าวเกิดขึ้นอีกในอนาคต</p>

ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2557	มูลค่ารายการ งวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2558	ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ บริษัทฯ มีดอกเบีย้รับสำหรับปี 2557 จำนวน 0.19 ล้านบาท 	
6. เงินกู้ยืมระยะสั้น บริษัทฯ กู้ยืมเงินระยะสั้น จากนายเกียรติ	ยอดต้นงวด 175.76 เพิ่มขึ้นระหว่างงวด 601.93 ลดลงระหว่างงวด (777.69) ยอดปลายงวด -	ยอดต้นงวด - เพิ่มขึ้นระหว่างงวด - ลดลงระหว่างงวด (-) ยอดปลายงวด -	<ul style="list-style-type: none"> ▪ บริษัทฯ ได้กู้เงินระยะสั้นจากนายเกียรติ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับธุรกิจ ทั้งนี้ ในรอบปี 2557 บริษัทฯ ได้กู้ยืมเงินจากนายเกียรติเพิ่มเติมจำนวน 601.93 ล้านบาท และได้ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นทั้งหมดจำนวน 777.69 ล้านบาทภายในรอบปี 2557 ▪ เงินกู้ยืมระยะสั้นจากนายเกียรติไม่มีการคิดดอกเบีย้ ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันและมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม 	การทำรายการดังกล่าวเป็นการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนและช่วยเสริมสภาพคล่องในกิจการ มีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับดอกเบีย้แต่อย่างใด

กิจการร่วมค้าสยามราชธานี

ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2557	มูลค่ารายการ งวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2558	ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
<p>7. <u>รายได้จากการขาย</u> JVSR ซื้อสินค้าจาก บริษัทฯ</p> <p><u>ลูกหนี้การค้า</u> บริษัทฯ มียอดลูกหนี้ การค้า JVSR ณ วันสิ้น งวดบัญชีจากการขาย สินค้า</p>	0.60	3.07	<ul style="list-style-type: none"> ■ เนื่องจากผู้ผลิตสินค้าต่างประเทศมีคู่ค้าทางธุรกิจในประเทศไทยที่จำกัด ซึ่งบริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายของยี่ห้อ Emerson ในสินค้าที่ JVSR ต้องการนำมาใช้ในงานโครงการ คือ เครื่อง Flow Computer และ Gas Chromatograph บริษัทฯ จึงดำเนินการซื้อสินค้าดังกล่าวจากผู้ผลิตและขายให้แก่ JVSR ในราคาต้นทุนบวกกำไร (ราคาสินค้า + กำไร) ■ ทั้งนี้ บริษัทฯ จำหน่ายสินค้าให้ JVSR ในอัตรากำไรที่ต่ำกว่าอัตรากำไรจากการจำหน่ายให้บริษัทอื่น เนื่องจากสินค้าที่จำหน่ายให้แก่บริษัทอื่นเป็นการขายสินค้าพร้อมค่าติดตั้งสินค้าและบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ จึงสามารถคิดราคาส่วนเพิ่มได้ แต่สินค้าที่บริษัทฯ จำหน่ายให้ JVSR เป็นการขายเฉพาะตัวสินค้าไม่รวมค่าบริการติดตั้ง อัตรากำไรจึงต่ำกว่า 	<p>การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยราคาสินค้าดังกล่าวเป็นการบวกอัตรากำไรที่ต่ำกว่าอัตรากำไรจากการขายให้แก่บริษัทอื่น เนื่องจากเป็นเพียงการจำหน่ายสินค้าที่ไม่ได้รวมค่าติดตั้งสินค้าและบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง สำหรับเงื่อนไขทางการค้าอื่นมีการกำหนดโดยเทียบเคียงได้กับการทำรายการกับบุคคลนอกจึงมีความสมเหตุสมผล และไม่ได้ทำให้บริษัทฯ เสียประโยชน์</p>

ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2557	มูลค่ารายการ งวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2558	ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
<p>8. รายได้อื่น บริษัทฯ ให้บริการบริหาร สำนักงานแก่ JVSR</p> <p>ลูกหนี้อื่น บริษัทฯ มียอดลูกหนี้อื่น JVSR ณ วันสิ้นงวดบัญชี จากการให้บริการบริหาร สำนักงานให้แก่ JVSR</p>	2.40	1.22	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทฯ ดำเนินการบริหารสำนักงานให้แก่ JVSR ได้แก่ การบริหารงานในส่วนการเงินและบัญชี ส่วนจัดซื้อและจัดหา ส่วนบริการจัดเก็บ รับและส่งสินค้า ส่วนทรัพยากรบุคคล และส่วนคอมพิวเตอร์ บริษัทฯ จึงเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นรายเดือนตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญาจ้างบริหารสำนักงาน 	<p>การทำรายการดังกล่าวมีการคิดค่าบริการตามทีระบุไว้ในสัญญาที่ตกลงกันระหว่างคู่สัญญา โดยอ้างอิงประมาณการค่าใช้จ่ายตามปริมาณงานและจำนวนคนที่ให้บริการ</p>
<p>9. รายได้อื่น บริษัทฯ สรรองจ่าย ค่าธรรมเนียมในการสรรหา พนักงานให้แก่ JVSR ล่วงหน้า</p> <p>ลูกหนี้อื่น บริษัทฯ มียอดลูกหนี้อื่น JVSR ณ วันสิ้นงวดบัญชี จากการสำรองค่าใช้จ่าย ข้างต้น</p>	-	0.27	<ul style="list-style-type: none"> ในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 JVSR มีความจำเป็นต้องจ้างพนักงานระดับสูงเพื่อมาปฏิบัติงานในโครงการของ JVSR และบริษัทฯ ได้ทำการสำรองจ่ายค่าธรรมเนียมในการสรรหาพนักงานล่วงหน้าและเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวตามที่เกิดขึ้นจริงจาก JVSR ซึ่งเป็นอัตราที่ระบุไว้ในเอกสารเรียกเก็บค่าธรรมเนียมของบริษัทจัดหาบุคลากร ซึ่งเป็นบริษัทภายนอก 	<p>การทำรายการดังกล่าวเป็นการสนับสนุนธุรกิจปกติของ JVSR โดยเป็นไปตามค่าธรรมเนียมในการสรรหาพนักงานที่เกิดขึ้นจริง มีความสมเหตุสมผลและไม่ได้ทำให้บริษัทฯ เสียประโยชน์แต่อย่างใด</p>

ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2557	มูลค่ารายการ งวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2558	ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
10. รายได้อื่น บริษัท เรียกเก็บค่า บริการงานด้านวิศวกรรม ลูกหนี้อื่น บริษัท มียอดลูกหนี้อื่น JVSR ณ วันสิ้นงวดบัญชี จากการค่าบริการงานด้าน วิศวกรรมข้างต้น	- -	3.30 1.18	<ul style="list-style-type: none"> ▪ บริษัทฯ ได้ส่งวิศวกรไปปฏิบัติงานในโครงการของ JVSR จึงเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นรายเดือน อ้างอิงตามอัตราเงินเดือนวิศวกรในแผนก MPT/Project and Construction ของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นจริงบวกค่าไรส่วนเพิ่มตามแนวทางที่บริษัทฯ พิจารณาเข้าทำรายการกับบุคคลภายนอก 	การทำรายการดังกล่าว มีความสมเหตุสมผล โดยมีการคิดค่าบริการตามเงินเดือนวิศวกรที่เกิดขึ้นจริง อ้างอิงจำนวนวิศวกรที่บริษัทฯ ส่งไปปฏิบัติงานและประมาณการชั่วโมงการทำงานของบุคลากรดังกล่าว บวกค่าไรส่วนเพิ่มตามแนวทางที่บริษัทฯ พิจารณาเข้าทำรายการกับบุคคลภายนอก
11. เงินให้กู้ยืม บริษัทฯ ให้ JVSR กู้ยืม เงิน	ยอดต้นงวด 11.50 เพิ่มขึ้นระหว่างงวด 1.09 ลดลงระหว่างงวด (12.59) ยอดปลายงวด -	ยอดต้นงวด - เพิ่มขึ้นระหว่างงวด 23.86 ลดลงระหว่างงวด (3.00) ยอดปลายงวด 20.86	<ul style="list-style-type: none"> ▪ บริษัทฯ ได้ให้เงินกู้ยืมระยะสั้นแก่ JVSR ทั้งนี้ ในรอบปี 2557 บริษัทฯ ได้ให้เงินกู้ยืมแก่ JVSR เพิ่มเติมจำนวน 1.09 ล้านบาทสำหรับใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้รับคืนทั้งหมดจำนวน 12.59 ล้านบาท ▪ ในงวด 6 เดือนแรกปี 2558 JVSR ได้กู้ยืมเพิ่มเติมอีกจำนวน 23.86 ล้านบาทสำหรับใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ และ JVSR ได้ชำระคืนเงินกู้ยืมระหว่างงวด 	การทำรายการดังกล่าวเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่กิจการร่วมค้าซึ่งบริษัทฯ มีส่วนเป็นผู้ร่วมทุน อย่างไรก็ตาม หากรายการดังกล่าวเกิดขึ้นอีกควรเป็นไปตามมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันและนโยบายการทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ปรับอัตราดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2558 เป็นต้นไป ดังนี้

ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2557	มูลค่ารายการ งวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2558	ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
<p>ดอกเบี้ยรับ บริษัทฯ มีดอกเบี้ยรับจาก รายการให้ JVSR กู้ยืมเงิน ณ วันสิ้นงวดบัญชี</p> <p>ดอกเบี้ยค้างรับ บริษัทฯ มีดอกเบี้ยค้างรับ จาก JVSR ณ วันสิ้นงวด บัญชีจากการให้กู้ยืมเงิน</p>	<p>0.04</p> <p>-</p>	<p>0.10</p> <p>0.05</p>	<p>จำนวน 3.00 ล้านบาท คงเหลือเงินกู้ยืม จำนวน 20.86 ล้านบาท</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ เดิม บริษัทฯ มีการคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3.00 ต่อปี ต่อมาในเดือนมีนาคม 2558 บริษัทฯ ได้ปรับอัตราดอกเบี้ยเป็น MLR-1% ซึ่งสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยต้นทุนเฉลี่ยที่บริษัทฯ ได้รับจากธนาคาร ทั้งนี้ เงินให้กู้ยืมดังกล่าวไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันและมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม ▪ บริษัทฯ มีดอกเบี้ยรับสำหรับปี 2557 และงวด 6 เดือนแรกปี 2558 จำนวน 0.04 ล้านบาท และ 0.10 ล้านบาท ตามลำดับ และดอกเบี้ยค้างรับสำหรับงวด 6 เดือนแรกปี 2558 จำนวน 0.05 ล้านบาท 	<p>1) บริษัทฯ ในเครือกู้ยืมเงินจากบริษัทฯ ในอัตราดอกเบี้ย MLR-1%</p> <p>2) บริษัทฯ กู้ยืมเงินจากบริษัทฯ ในเครือในอัตราดอกเบี้ย MLR – 3%</p>

ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2557	มูลค่ารายการ งวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2558	ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
<p>12. เงินกู้ยืมระยะสั้น</p> <p>บริษัท กุ้ยมเงินระยะสั้น จาก JVSR</p> <p>ดอกเบี้ยจ่าย</p> <p>บริษัท มีรายการดอกเบี้ย จ่ายจากการกู้ยืมเงินจาก JVSR ณ วันสิ้นงวดบัญชี</p> <p>ดอกเบี้ยค้างจ่าย</p> <p>บริษัท มีดอกเบี้ยค้าง จ่ายจากการกู้ยืมเงิน JVSR ณ วันสิ้นงวดบัญชี</p>	<p>ยอดต้นงวด -</p> <p>เพิ่มขึ้นระหว่างงวด 227.92</p> <p>ลดลงระหว่างงวด (188.58)</p> <p>ยอดปลายงวด 39.34</p> <p>0.53</p> <p>0.25</p>	<p>ยอดต้นงวด 39.34</p> <p>เพิ่มขึ้นระหว่างงวด -</p> <p>ลดลงระหว่างงวด (39.34)</p> <p>ยอดปลายงวด -</p> <p>0.11</p> <p>-</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ บริษัทฯ ได้กู้เงินระยะสั้นจาก JVSR เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับธุรกิจ ทั้งนี้ ในรอบปี 2557 บริษัทฯ ได้กู้ยืมเงินจาก JVSR จำนวน 227.92 ล้านบาท และชำระคืนเงินกู้บางส่วนจำนวน 188.58 ล้านบาท โดยในรอบปี 2557 คงเหลือเงินกู้ยืมจำนวน 39.34 ล้านบาท ▪ บริษัทฯ ได้คืนเงินกู้ส่วนที่เหลือทั้งหมดจำนวน 39.34 ล้านบาทแล้วในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ▪ เดิม JVSR มีการคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3.00 ต่อปี ต่อมาในเดือนมีนาคม 2558 JVSR ได้ปรับอัตราดอกเบี้ยเป็น MLR-3% ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยต้นทุนเฉลี่ยที่บริษัทฯ ได้รับจากธนาคาร ทั้งนี้ เงินให้กู้ยืมดังกล่าวไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันและมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม ▪ บริษัทฯ มีดอกเบี้ยจ่ายสำหรับปี 2557 และงวด 6 เดือนแรกปี 2558 จำนวน 0.53 ล้านบาท และ 0.11 ล้านบาท 	<p>การทำรายการดังกล่าวเกิดขึ้นเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนและช่วยเสริมสภาพคล่องในกิจการ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้ อัตราดอกเบี้ยที่บริษัทฯ ได้รับเป็นอัตราที่ต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยต้นทุนเฉลี่ยที่บริษัทฯ ได้รับจากธนาคาร จึงเห็นว่ามี ความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ</p> <p>ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ปรับอัตราดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2558 เป็นต้นไป ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) บริษัทฯ ในเครือกู้ยืมเงินจากบริษัทฯ ในอัตราดอกเบี้ย MLR-1% 2) บริษัทฯ กุ้ยมเงินจากบริษัทฯ ในเครือในอัตราดอกเบี้ย MLR - 3%

ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2557	มูลค่ารายการ งวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2558	ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
			ตามลำดับ และดอกเบียค้างจ่ายสำหรับปี 2557 จำนวน 0.25 ล้านบาท	

กิจการร่วมค้าสยามราชธานีและเอ็นจีเนียริงโปรดักส์

ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2557	มูลค่ารายการ งวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2558	ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
13. รายได้จากการขาย JVEPC ซื้อสินค้าจาก บริษัทฯ	0.07	-	<ul style="list-style-type: none"> ■ เนื่องจากบริษัทฯ มีอำนาจต่อรองกับผู้ขาย สินค้า เพื่อใช้ในโรงงานก่อสร้างและซ่อมบำรุง สถานีบริการก๊าซ NGV มากกว่า JVEPC ดังนั้น บริษัทฯ จึงดำเนินการซื้อสินค้า ดังกล่าวจากผู้ขายและขายให้แก่ JVEPC ในราคาต้นทุนบวกกำไรและมีเงื่อนไขทาง การค้าทั่วไปเสมือนกับการจำหน่ายสินค้า ให้แก่บุคคลภายนอก ซึ่งสินค้าที่บริษัทฯ จำหน่ายให้ JVEPC ได้แก่ วาล์วที่ใช้ต่อ กับท่อจ่ายก๊าซ Support Hose สำหรับ แขนงสายตู้จ่าย ชุดเก็บสายหัวจ่ายก๊าซ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่สามารถ เปรียบเทียบราคาขายกับบุคคลภายนอก ได้เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้จำหน่ายสินค้า ดังกล่าวให้แก่บริษัทอื่น 	การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจ ปกติของบริษัทฯ ที่มีเงื่อนไขการค้า โดยทั่วไป แม้บริษัทฯ จะไม่สามารถหา ราคาตลาดมาเปรียบเทียบได้ อย่างไรก็ดี ราคาดังกล่าวไม่ได้ทำให้บริษัทฯ เสีย ประโยชน์ ทั้งนี้ รายการดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้นอีก เนื่องจากในปัจจุบัน JVEPC ไม่ได้มีการ ดำเนินงานใดๆ แล้ว

ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2557	มูลค่ารายการ งวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2558	ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
<p>14. รายได้อื่น บริษัท ให้บริการบริหาร สำนักงานแก่ JVEPC</p> <p>ลูกหนี้ บริษัท มียอดลูกหนี้อื่น JVEPC ณ วันสิ้นงวด บัญชีจากการให้บริการ บริหารสำนักงานแก่ JVEPC</p>	<p>0.24</p> <p>0.04</p>	<p>0.06</p> <p>0.02</p>	<p>▪ บริษัท ดำเนินการบริหารสำนักงานให้แก่ JVEPC ได้แก่ การบริหารงานในส่วนการเงินและบัญชี ส่วนจัดซื้อและจัดหา ส่วนบริการจัดเก็บ รับและส่งสินค้า ส่วนทรัพยากรบุคคล และส่วนคอมพิวเตอร์ บริษัท จึงเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นรายเดือนตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญาจ้างบริหารสำนักงาน</p>	<p>การทำรายการดังกล่าวมีการคิดค่าบริการตามที่ระบุไว้ในสัญญาที่ตกลงกันระหว่างคู่สัญญา โดยอ้างอิงประมาณการค่าใช้จ่ายตามปริมาณงานและจำนวนคนที่ให้บริการ</p>
<p>15. ซื้อสินค้า บริษัท ซื้อสินค้าคงคลัง จาก JVEPC</p>	<p>2.21</p>	<p>0.04</p>	<p>▪ ในรอบปี 2557 และในเดือนมกราคม 2558 เนื่องจาก JVEPC ใกล้จะสิ้นสุดสัญญางานที่ทำแล้ว เหลือเพียงภาระการรับประกันผลงานกับลูกค้า ซึ่งคาดว่าจะสิ้นสุดภายในปี 2558 จึงมีสินค้าคงเหลือสำหรับงานก่อสร้างและซ่อมบำรุงสถานีบริการ NGV ที่จะไม่ได้นำมาใช้งานอีก เช่น อุปกรณ์ควบคุมความดันก๊าซ (Pressure Regulator) ท่อแก๊ส CNG (CNG Hose) วาล์วที่ใช้ในสถานีก๊าซ NGV เป็นต้น</p>	<p>การทำรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล โดยการซื้อสินค้าคงคลังมาจาก JVEPC นั้น เป็นราคาส่วนลดตามเงื่อนไขที่ตกลงกันระหว่างคู่สัญญา และสินค้าที่บริษัท ซื้อมาจาก JVEPC สามารถนำไปทำประโยชน์ได้ตามปกติ</p>

ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2557		มูลค่ารายการ งวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2558		ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
เจ้าหนี้การค้า บริษัทฯ มียอดเจ้าหนี้การค้า JVEPC ณ วันสิ้นงวดบัญชี จากรายการซื้อสินค้าข้างต้น	2.38		-		บริษัทฯ จึงรับซื้อสินค้าดังกล่าวจาก JVEPC ในราคาส่วนลดร้อยละ 50.00 ซึ่งเป็นอัตราส่วนลดที่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ตกลงกันระหว่างคู่สัญญา	
16. เงินกู้ยืมระยะสั้น บริษัทฯ กู้ยืมเงินระยะสั้นจาก JVEPC ดอกเบี้ยจ่าย บริษัทฯ มีรายการดอกเบี้ยจ่ายจากการกู้ยืมเงินจาก JVEPC ณ วันสิ้นงวดบัญชี ดอกเบี้ยค้างจ่าย บริษัทฯ มีรายการดอกเบี้ยค้างจ่ายจากการกู้ยืมเงินจาก JVEPC ณ วันสิ้นงวดบัญชี	ยอดต้นงวด 5.06 เพิ่มขึ้นระหว่างงวด - ลดลงระหว่างงวด (0.30) ยอดปลายงวด 4.76	ยอดต้นงวด 4.76 เพิ่มขึ้นระหว่างงวด 1.50 ลดลงระหว่างงวด (0.10) ยอดปลายงวด 6.16	<ul style="list-style-type: none"> ■ บริษัทฯ ได้กู้เงินระยะสั้นจาก JVEPC เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับธุรกิจ ทั้งนี้ ในรอบปี 2557 บริษัทฯ ได้ชำระคืนเงินกู้บางส่วนจำนวน 0.30 ล้านบาท คงเหลือเงินกู้ยืมจำนวน 4.76 ล้านบาท ■ ในงวด 6 เดือนแรกปี 2558 บริษัทฯ ได้กู้ยืมเพิ่มเติมอีก 1.50 ล้านบาท และชำระเงินเงินกู้บางส่วนจำนวน 0.10 ล้านบาท คงเหลือเงินกู้ยืมจำนวน 6.16 ล้านบาท ■ เดิม JVEPC มีการคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3.00 ต่อปี ต่อมาในเดือนมีนาคม 2558 JVEPC ได้ปรับอัตราดอกเบี้ยเป็น MLR-3% ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยต้นทุนเฉลี่ยที่บริษัทฯ ได้รับจากธนาคาร ทั้งนี้ เงินให้กู้ยืมดังกล่าวไม่มี 	การทำรายการดังกล่าวเกิดขึ้นเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนและช่วยเสริมสภาพคล่องในกิจการ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้ อัตราดอกเบี้ยที่บริษัทฯ ได้รับเป็นอัตราที่ต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยต้นทุนเฉลี่ยที่บริษัทฯ ได้รับจากธนาคาร จึงเห็นว่ามีผลสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ปรับอัตราดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2558 เป็นต้นไป ดังนี้ 1) บริษัทฯ ในเครื่องกู้ยืมเงินจากบริษัทฯ ในอัตราดอกเบี้ย MLR-1% 2) บริษัทฯ กู้ยืมเงินจากบริษัทฯ ในเครื่องอัตราดอกเบี้ย MLR - 3%		

ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2557	มูลค่ารายการ งวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2558	ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
			หลักทรัพย์ค้ำประกันและมีกำหนดชำระคืน เมื่อทวงถาม <ul style="list-style-type: none"> ▪ บริษัทฯ มีดอกเบี้ยจ่ายสำหรับปี 2557 และ งวด 6 เดือนแรกปี 2558 จำนวน 0.15 ล้านบาท และ 0.10 ล้านบาท ตามลำดับ และมีดอกเบี้ยค้างจ่ายสำหรับงวด 6 เดือน แรกปี 2558 จำนวน 0.04 ล้านบาท 	

บริษัท วิมลเจลา จำกัด

ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2557	มูลค่ารายการ งวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2558	ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
<p>17. รายได้อื่น บริษัทฯ ให้บริการบริหาร สำนักงานแก่ VMC และ เรียกเก็บค่าใช้จ่าย สำนักงานอื่นๆ</p> <p>ลูกหนี้อื่น บริษัทฯ มียอดลูกหนี้ VMC ณ วันสิ้นงวดบัญชี จากการให้บริการบริหาร สำนักงานและค่าใช้จ่าย สำนักงานอื่นๆ</p>	<p>0.92</p> <p>0.15</p>	<p>0.006</p> <p>0.001</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ บริษัทฯ ดำเนินการบริหารสำนักงานให้แก่ VMC ได้แก่ การบริหารงานในส่วนการเงิน และบัญชี ส่วนจัดซื้อและจัดหา ส่วนบริการ จัดเก็บ รับและส่งสินค้า ส่วนทรัพยากรบุคคล และส่วนคอมพิวเตอร์ บริษัทฯ จึงเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นรายเดือน ตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญาจ้างบริหาร สำนักงาน อย่างไรก็ตาม การให้บริการบริหารสำนักงานจะไม่เกิดขึ้นอีกหลังจากปี 2557 ■ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังมีการเรียกเก็บ ค่าใช้จ่ายในสำนักงาน ได้แก่ ค่าโทรศัพท์ และค่าเช่าอุปกรณ์สำนักงาน ตาม ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือน มีนาคม 2558 เป็นต้นไป บริษัทฯ ได้เรียก เก็บค่าเช่าคอมพิวเตอร์จาก VMC เท่านั้น เนื่องจากสัญญาเช่าคอมพิวเตอร์ที่ VMC เช่าคอมพิวเตอร์ผ่านบริษัทฯ จะสิ้นสุดใน เดือนธันวาคม 2558 	<ul style="list-style-type: none"> ■ การทำรายการดังกล่าวมีการคิด ค่าบริการตามที่ระบุไว้ในสัญญาที่ตกลงกันระหว่างคู่สัญญา โดยอ้างอิง ปริมาณการค่าใช้จ่ายตามปริมาณ งานและจำนวนคนที่ให้บริการ อย่างไร ก็ดี รายการดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้นอีก หลังจากปี 2557 ■ การทำรายการดังกล่าวมีการคิด ค่าบริการตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง จึงมีความสมเหตุสมผล อย่างไรก็ตาม หากสัญญาเช่าคอมพิวเตอร์สิ้นสุดลง ในเดือนธันวาคม 2558 รายการ ดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้นอีกในอนาคต

ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2557	มูลค่ารายการ งวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2558	ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
18. ค่าเช่า บริษัทฯ เช่าพื้นที่จาก VMC เพื่อเป็นที่ตั้ง สำนักงานใหญ่	5.95	3.26	<ul style="list-style-type: none"> ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 เป็นต้นไป บริษัทฯ ได้เช่าพื้นที่เพิ่มขึ้นจาก 1,750 ตารางเมตรเป็น 1,830 ตารางเมตรเพื่อให้มีพื้นที่เพียงพอต่อการดำเนินงาน โดยสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่อาคารสยามราชธานี เลขที่ 289/9 หมู่ 10 ถนนรทรงสายเก่า ตำบลสำโรง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 พร้อมด้วยบริการต่าง ๆ จาก VMC เพื่อใช้เป็นสถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ โดยมีกำหนดระยะเวลาเช่า 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ในอัตราค่าเช่าและบริการรวม 296.86 บาทต่อตารางเมตร เทียบเคียงกับอัตราค่าเช่าในบริเวณใกล้เคียงอยู่ที่ประมาณ 250.00-350.00 บาทต่อตารางเมตร 	การเช่าพื้นที่สำหรับเป็นสถานที่ตั้งสำนักงานและเก็บสินค้าดังกล่าว เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ ที่มีอัตราค่าเช่าที่สมเหตุสมผลและมีเงื่อนไขค่าเช่าโดยทั่วไป จึงถือได้ว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและเป็นไปตามแนวทางการดำเนินธุรกิจโดยปกติ เหมือนกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก
19. ค่าเช่า บริษัทฯ เช่าพื้นที่จาก VMC เพื่อเก็บสินค้า (ภายในอาคาร)	0.72	0.24	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทฯ เช่าพื้นที่ 395 ตารางเมตร ตั้งอยู่เลขที่ 289/9 หมู่ 10 ถนนรทรงสายเก่า ตำบลสำโรง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 จาก VMC เพื่อใช้เป็นพื้นที่สำหรับเก็บสินค้า โดยมีกำหนด 	
20. ค่าเช่า บริษัทฯ เช่าพื้นที่จาก VMC เพื่อเก็บสินค้า (ภายนอกอาคาร)	0.14	0.06		
เจ้าหน้าที่การค้า บริษัทฯ มียอดเจ้าหน้าที่ การค้า VMC ณ วันสิ้นงวด บัญชี จากรายการค่าเช่า ข้างต้น	1.18	1.26	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทฯ เช่าพื้นที่ 395 ตารางเมตร ตั้งอยู่เลขที่ 289/9 หมู่ 10 ถนนรทรงสายเก่า ตำบลสำโรง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 จาก VMC เพื่อใช้เป็นพื้นที่สำหรับเก็บสินค้า โดยมีกำหนด 	

ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2557	มูลค่ารายการ งวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2558	ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
			<p>ระยะเวลาเช่า 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ในอัตราค่าเช่า 100.00 บาทต่อตารางเมตรเทียบเคียงกับอัตราค่าเช่าในบริเวณใกล้เคียงอยู่ที่ประมาณ 85.00-130.00 บาทต่อตารางเมตร</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ บริษัทฯ เช่าพื้นที่ 279 ตารางเมตร ตั้งอยู่เลขที่ 289/9 หมู่ 10 ถนนรทรงสายเก่า ตำบลสำโรง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 จาก VMC เพื่อใช้เป็นพื้นที่เก็บสินค้า โดยมีกำหนดระยะเวลาเช่า 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ในอัตราค่าเช่า 35.00 บาทต่อตารางเมตรเทียบเคียงกับอัตราค่าเช่าในบริเวณใกล้เคียงอยู่ที่ประมาณ 32.00-37.50 บาทต่อตารางเมตร 	

ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2557	มูลค่ารายการ งวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2558	ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
<p>21. ค่าบริการ</p> <p>VMC เรียกเก็บค่าดูแล สถานีบริการ NGV</p> <p>เจ้าหน้าที่การค้า บริษัทฯ มียอดเจ้าหนี การค้า VMC ณ วันสิ้นงวด บัญชี จากรายการ ค่าบริการข้างต้น</p>	<p>0.46</p> <p>0.11</p>	<p>0.07</p> <p>-</p>	<p>■ VMC เรียกเก็บค่าบริการจากการส่ง แม่บ้านไปทำความสะอาดสถานีบริการ NGV ของบริษัทฯ โดยคิดค่าบริการเป็น รายเดือนตามอัตราค่าจ้างในราคาตลาด และเรียกเก็บค่าบริการจากการส่งช่าง ซ่อมแซมไปให้บริการในสถานีบริการ NGV ของบริษัทฯ เช่น ซ่อมก๊อกน้ำใน ห้องน้ำ เปลี่ยนหลอดไฟ เป็นต้น โดยคิด ค่าบริการเป็นรายชั่วโมง ซึ่งเป็นอัตรา ค่าจ้างในราคาตลาด</p>	<p>การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการ สนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ ที่มีการ คิดอัตราค่าจ้างตามราคาตลาด สามารถ เทียบเคียงได้กับบุคคลภายนอก อย่างไรก็ ตาม รายการดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้นอีก หลังจากเดือนมีนาคม 2558 เนื่องจาก บริษัทฯ ได้มีการว่าจ้างบุคคลดังกล่าวด้วย ตนเองแล้ว</p>
<p>22. ค่าบริการ</p> <p>VMC เรียกเก็บค่าใช้จ่าย ในสำนักงานอื่นๆ</p> <p>เจ้าหน้าที่การค้า บริษัทฯ มียอดเจ้าหนี การค้า VMC ณ วันสิ้นงวด บัญชี จากรายการ ค่าบริการข้างต้น</p>	<p>1.28</p> <p>0.34</p>	<p>0.29</p> <p>-</p>	<p>■ VMC เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในสำนักงานอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ และค่าถ่ายเอกสาร เป็น ต้น ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงบวกอัตราค่า ดำเนินการส่วนเพิ่มซึ่งเป็นอัตราเดียวกับที่ เรียกเก็บกับผู้เช่ารายอื่นๆ ในอาคารสยาม ราชธานี</p>	<p>การทำรายการดังกล่าวมีการคิดค่าบริการ ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง และสามารถ เทียบเคียงได้กับบุคคลภายนอก จึงมี ความสมเหตุสมผล อย่างไรก็ตาม รายการ ดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้นอีกหลังจากเดือน มีนาคม 2558 เนื่องจากบริษัทฯ ได้ยกเลิก การใช้งานของโทรศัพท์ผ่าน VMC และ เช่าเครื่องถ่ายเอกสารของตนเองแล้ว</p>

ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2557	มูลค่ารายการ งวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2558	ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
<p>23. ค่าเช่า JVEPC เช่าพื้นที่ของ VMC เพื่อเก็บสินค้า</p> <p>เจ้าหนี้อื่น JVEPC มียอดค่าใช้จ่ายค้างจ่าย VMC ณ วันสิ้นงวดบัญชี จากรายการค่าเช่าข้างต้น</p>	<p>0.07</p> <p>0.01</p>	<p>-</p> <p>-</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ JVEPC เช่าพื้นที่ 56 ตารางเมตร ตั้งอยู่เลขที่ 289/9 หมู่ 10 ถนนธนะรัชต์ ตำบลสำโรง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 จาก VMC เพื่อใช้เป็นพื้นที่เก็บสินค้า โดยมีกำหนดระยะเวลาเช่า 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ในอัตราค่าเช่า 100.00 บาทต่อตารางเมตร เทียบเคียงกับอัตราค่าเช่าในบริเวณใกล้เคียงที่ประมาณ 85.00-130.00 บาทต่อตารางเมตร ■ อย่างไรก็ตาม รายการดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้นอีกหลังจากปี 2557 เนื่องจาก JVEPC จะไม่มีสินค้าคงเหลือในสต็อกแล้ว จึงไม่มีการเช่าพื้นที่จาก VMC เพื่อใช้เก็บสินค้าอีก 	<p>การเช่าพื้นที่สำหรับเป็นสถานที่เก็บสินค้าดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของ JVEPC ที่มีอัตราค่าเช่าที่สมเหตุสมผลและมีเงื่อนไขการเช่าโดยทั่วไป จึงถือได้ว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและเป็นไปตามแนวทางการดำเนินธุรกิจโดยปกติ เสมือนกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก และรายการดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้นอีกในอนาคต เนื่องจาก JVEPC ไม่มีความจำเป็นต้องใช้พื้นที่เพื่อเก็บสินค้าแล้วและหากภาวะการรับประกันผลงานกับลูกค้าซึ่งคาดว่าจะสิ้นสุดภายในปี 2558 จบลง บริษัทฯ จะมีแผนการปิด JVEPC ต่อไป</p>

บริษัท สยามราชธานี จำกัด

ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2557	มูลค่ารายการ งวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2558	ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
24. รายได้จากการขายและ บริการ <ul style="list-style-type: none"> • SRTN ซื้อสินค้าจาก บริษัทฯ • SRTN ใช้บริการ ตรวจสอบสภาพ รถยนต์ และซ่อมบำรุง รถยนต์จากบริษัทฯ 	0.03	-	<ul style="list-style-type: none"> ■ SRTN ซื้ออุปกรณ์ติดตั้งระบบก๊าซ สำหรับยานยนต์ รวมถึงใช้บริการ ตรวจสอบสภาพรถยนต์ และซ่อมบำรุง รถยนต์ ในราคาและอัตราค่าบริการตาม ราคาตลาดและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป ■ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้จำหน่ายธุรกิจ ติดตั้งอุปกรณ์ระบบก๊าซสำหรับรถยนต์ ให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้วในเดือน ธันวาคม 2557 ดังนั้น รายการขายอุปกรณ์ ติดตั้งระบบก๊าซในรถยนต์ ให้บริการ ตรวจสอบสภาพและซ่อมบำรุงรถยนต์จะ ไม่เกิดขึ้นอีกในอนาคต 	การทำรายการดังกล่าวมีราคาและอัตรา ค่าบริการตามราคาตลาดและมีเงื่อนไข ทางการค้าทั่วไป มีความสมเหตุสมผลและ เป็นไปตามแนวทางการดำเนินธุรกิจโดย ปกติ เสมือนกับการทำรายการกับ บุคคลภายนอก อย่างไรก็ตาม ในอนาคต จะไม่มีรายการดังกล่าวเกิดขึ้นอีก
25. ค่าบริการ SRTN เรียกเก็บค่าติดป้าย ประชาสัมพันธ์รับสมัคร งาน	0.002	-	<ul style="list-style-type: none"> ■ เนื่องจาก SRTN เป็นเจ้าของป้าย ประชาสัมพันธ์หน้าอาคารสยามราชธานี และบริษัทฯ ได้ติดประกาศรับสมัครงานบน ป้ายดังกล่าว SRTN จึงเรียกเก็บค่าบริการ เป็นรายเดือน ซึ่งเป็นอัตราตามที่ทั้ง 2 ฝ่าย ตกลงกัน อย่างไรก็ตาม รายการดังกล่าวจะ ไม่เกิดขึ้นอีกในอนาคต 	การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการที่ เกิดขึ้นในอดีต และจะไม่มีเกิดขึ้นอีก ในอนาคต

ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2557	มูลค่ารายการ งวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2558	ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
<p>26. เงินให้กู้ยืม บริษัทฯ ให้ SRTN กู้ยืม เงิน</p> <p>ลูกหนี้อื่น บริษัทฯ มีดอกเบี้ยค้างรับ จาก SRTN ณ วันสิ้นงวด บัญชีจากการให้กู้ยืมเงิน</p>	ยอดต้นงวด - เพิ่มขึ้นระหว่างงวด - ลดลงระหว่างงวด (-) ยอดปลายงวด - 0.09	ยอดต้นงวด - เพิ่มขึ้นระหว่างงวด - ลดลงระหว่างงวด (-) ยอดปลายงวด - -	<ul style="list-style-type: none"> ▪ บริษัทฯ ได้ให้เงินกู้ยืมระยะสั้นแก่ SRTN สำหรับใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการในรอบปี 2556 และได้รับชำระคืนทั้งหมดภายในรอบปี 2556 เป็นจำนวนเงิน 23.60 ล้านบาท ▪ มีการคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3.00 ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราใกล้เคียงกับอัตราผลตอบแทนเงินฝากประจำธนาคารพาณิชย์ ทั้งนี้ เงินให้กู้ยืมดังกล่าวไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน และมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม ▪ บริษัทฯ มีดอกเบี้ยค้างรับสำหรับปี 2557 จำนวน 0.09 ล้านบาท 	การทำรายการดังกล่าวเกิดขึ้นในอดีต อีกทั้ง ปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับชำระคืนเงินให้กู้ยืมดังกล่าวและดอกเบี้ยจาก SRTN เป็นที่เรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะดำเนินการไม่ให้นำรายการดังกล่าวเกิดขึ้นอีกในอนาคต
<p>27. เงินกู้ยืมระยะสั้น บริษัทฯ กู้ยืมเงินระยะสั้น จาก SRTN</p>	ยอดต้นงวด 22.30 เพิ่มขึ้นระหว่างงวด - ลดลงระหว่างงวด (22.30) ยอดปลายงวด -	ยอดต้นงวด - เพิ่มขึ้นระหว่างงวด - ลดลงระหว่างงวด (-) ยอดปลายงวด -	<ul style="list-style-type: none"> ▪ บริษัทฯ ได้กู้เงินระยะสั้นจาก SRTN เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับธุรกิจ ทั้งนี้ ในรอบปี 2557 บริษัทฯ ได้ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นทั้งหมดจำนวน 22.30 ล้านบาท ▪ มีการคิดดอกเบี้ยร้อยละ 3.00 ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยต้นทุนเฉลี่ยที่บริษัทฯ 	การทำรายการดังกล่าวเกิดขึ้นเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนและช่วยเสริมสภาพคล่องในกิจการ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้ อัตราดอกเบี้ยที่บริษัทฯ ได้รับเป็นอัตราที่ต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยต้นทุนเฉลี่ยที่บริษัทฯ

ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2557	มูลค่ารายการ งวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2558	ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
<p>ดอกเบียจ่าย</p> <p>บริษัทฯ มีรายการดอกเบียจ่ายจากการกู้ยืมเงินจาก SRTN ณ วันสิ้นงวดบัญชี</p>	0.26	-	<p>เฉลี่ยที่บริษัทฯ ได้รับจากธนาคาร ทั้งนี้ เงินให้กู้ยืมดังกล่าวไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน และมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ บริษัทฯ มีดอกเบียจ่ายสำหรับปี 2557 จำนวน 0.26 ล้านบาท 	<p>ได้รับจากธนาคาร จึงเห็นว่ามีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ</p>

บริษัท สยามราชธานี ออโตเมชัน จำกัด

ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2557	มูลค่ารายการ งวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2558	ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
<p>28. รายได้อื่น บริษัทฯ ให้บริการบริหาร สำนักงานแก่ SRA และ เรียกเก็บค่าใช้จ่าย สำนักงานอื่นๆ</p> <p>ลูกหนี้อื่น บริษัทฯ มียอดลูกหนี้อื่น SRA ณ วันสิ้นงวดบัญชี จากการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย สำนักงานและค่าใช้จ่าย สำนักงานอื่นๆ</p>	<p>2.70</p> <p>0.48</p>	<p>1.15</p> <p>0.25</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ บริษัทฯ ดำเนินการบริหารสำนักงานให้แก่ SRA ได้แก่ การบริหารงานในส่วนการเงิน และบัญชี ส่วนจัดซื้อและจัดหา ส่วนบริการ จัดเก็บ รับและส่งสินค้า ส่วนทรัพยากรบุคคล และส่วนคอมพิวเตอร์ บริษัทฯ จึงเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นรายเดือนตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญาจ้างบริหารสำนักงาน อย่างไรก็ตาม รายการดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้นอีกหลังจากเดือนพฤษภาคม 2558 ■ บริษัทฯ เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในสำนักงาน ได้แก่ ค่าโทรศัพท์ และค่าเช่าอุปกรณ์สำนักงาน ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป บริษัทฯ ได้เรียกเก็บค่าเช่าคอมพิวเตอร์จาก SRA เท่านั้น เนื่องจากสัญญาเช่าคอมพิวเตอร์ที่ SRA เช่าคอมพิวเตอร์ผ่านบริษัทฯ จะสิ้นสุดในเดือนธันวาคม 2558 	<ul style="list-style-type: none"> ■ การทำรายการดังกล่าวมีการคิดค่าบริการตามที่ระบุไว้ในสัญญาที่ตกลงกันระหว่างคู่สัญญา โดยอ้างอิงประมาณการค่าใช้จ่ายตามปริมาณงานและจำนวนคนที่ให้บริการ อย่างไรก็ตาม รายการดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้นอีกหลังจากเดือนพฤษภาคม 2558 ■ การทำรายการดังกล่าวมีการคิดค่าบริการตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง จึงมีความสมเหตุสมผล อย่างไรก็ตาม หากสัญญาเช่าคอมพิวเตอร์สิ้นสุดลงในเดือนธันวาคม 2558 รายการดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้นอีกในอนาคต

ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2557	มูลค่ารายการ งวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2558	ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
<p>29. <u>ซื้อสินค้าและบริการ</u> บริษัท ซื้อสินค้าและรับ บริการจาก SRA</p> <p><u>เจ้าหน้าที่การค้า</u> บริษัท มียอดเจ้าหน้าที่ การค้า SRA ณ วันสิ้นงวด บัญชี จากรายการซื้อ สินค้าและบริการข้างต้น</p>	<p>1.22</p> <p>0.08</p>	<p>0.03</p> <p>0.02</p>	<p>■ เนื่องจาก SRA เป็นตัวแทนจำหน่าย อุปกรณ์ระบบไฟฟ้าประเภทอุปกรณ์ ควบคุมอัตโนมัติของยี่ห้อ Siemens ที่ใช้คู่ กับสินค้าที่บริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่าย ให้แก่ Siemens คือ เครื่อง Compressor ทั้งนี้ บริษัทฯ จำเป็นต้องซื้อสินค้าดังกล่าว เนื่องจากไม่สามารถนำสินค้านี่ห้ออื่นมา ทดแทนได้ หากนำสินค้านี่ห้ออื่นมาใช้ จะต้องเปลี่ยนเครื่อง Compressor และ อุปกรณ์อื่นๆ ใหม่ทั้งระบบ ดังนั้น บริษัทฯ จึงซื้ออุปกรณ์ระบบไฟฟ้างดงกล่าวจาก SRA เพื่อจำหน่ายต่อให้ลูกค้า และเพื่อ ติดตั้งในโครงการของบริษัทฯ ในราคา ตลาดและมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป</p>	<p>การทำรายการดังกล่าวมีความ สมเหตุสมผลและเป็นไปตามแนวทางการ ดำเนินธุรกิจโดยปกติ ในราคาตลาดและมี เงื่อนไขทางการค้าทั่วไป เสมือนกับการ ทำรายการกับบุคคลภายนอก</p>

บริษัท เอสอาร์ เท็ค พลัส จำกัด

ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2557	มูลค่ารายการ งวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2558	ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
30. รายได้อื่น บริษัทฯ ให้บริการบริหาร สำนักงานแก่ SRTP และ เรียกเก็บค่าใช้จ่าย สำนักงานอื่นๆ	0.39	-	<ul style="list-style-type: none"> ■ บริษัทฯ ดำเนินการบริหารสำนักงานให้แก่ SRTP ได้แก่ การบริหารงานในส่วนการเงินและบัญชี ส่วนจัดซื้อและจัดหา ส่วนบริการจัดเก็บ รับและส่งสินค้า ส่วนทรัพยากรบุคคล และส่วนคอมพิวเตอร์ บริษัทฯ จึงเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นรายเดือนตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญาจ้างบริหารสำนักงาน อย่างไรก็ตาม การให้บริการบริหารสำนักงานจะไม่เกิดขึ้นอีกหลังจากปี 2557 ■ บริษัทฯ เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในสำนักงาน ได้แก่ ค่าโทรศัพท์ และค่าเช่าอุปกรณ์สำนักงาน ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง 	<ul style="list-style-type: none"> ■ การทำรายการดังกล่าวมีการคิดค่าบริการตามที่ระบุไว้ในสัญญาที่ตกลงกันระหว่างคู่สัญญา โดยอ้างอิงประมาณการค่าใช้จ่ายตามปริมาณงานและจำนวนคนที่ให้บริการ อย่างไรก็ตาม อย่างไรก็ดี รายการดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้นอีกหลังจากปี 2557 ■ การทำรายการดังกล่าวมีการคิดค่าบริการตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง จึงมีความสมเหตุสมผล อย่างไรก็ตาม อย่างไรก็ดี รายการดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้นอีกหลังจากปี 2557

บริษัท พีพีเอ็ม เอ็นจิเนียริง จำกัด

ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2557	มูลค่ารายการ งวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2558	ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
31. รายได้อื่น บริษัทฯ ให้บริการบริหาร สำนักงานแก่ PPM และ เรียกเก็บค่าใช้จ่าย สำนักงานอื่นๆ	0.07	-	<ul style="list-style-type: none"> ▪ บริษัทฯ ดำเนินการบริหารสำนักงานให้แก่ PPM ได้แก่ การบริหารงานในส่วนการเงินและบัญชี ส่วนจัดซื้อและจัดหา ส่วนบริการจัดเก็บ รับและส่งสินค้า ส่วนทรัพยากรบุคคล และส่วนคอมพิวเตอร์ บริษัทฯ จึงเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นรายเดือนตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญาจ้างบริหารสำนักงาน อย่างไรก็ตาม การให้บริการบริหารสำนักงานจะไม่เกิดอีกหลังจากปี 2557 ▪ บริษัทฯ เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในสำนักงาน ได้แก่ ค่าโทรศัพท์ และค่าเช่าอุปกรณ์สำนักงาน ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ การทำรายการดังกล่าวมีการคิดค่าบริการตามที่ระบุไว้ในสัญญาที่ตกลงกันระหว่างคู่สัญญา โดยอ้างอิงประมาณการค่าใช้จ่ายตามปริมาณงานและจำนวนคนที่ให้บริการ อย่างไรก็ตามรายการดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้นอีกหลังจากปี 2557 ▪ การทำรายการดังกล่าวมีการคิดค่าบริการตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงจึงมีความสมเหตุสมผล อย่างไรก็ตามรายการดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้นอีกหลังจากปี 2557

บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อลไลแอนซ์ จำกัด

ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2557	มูลค่ารายการ งวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2558	ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
32. รายได้จากการขาย UBA ซื้อมูลค่าจากบริษัทฯ	9.15	-	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ในปี 2557 เนื่องจาก UBA ต้องการใช้ระบบอุปกรณ์วิศวกรรมในโรงบำบัดน้ำเสีย ซึ่งมีคุณลักษณะตรงกับสินค้าที่บริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายให้แก่ Siemens อยู่คือเครื่อง Compressor สำหรับบำบัดน้ำเสีย บริษัทฯ จึงจำหน่ายสินค้าให้แก่ UBA ในราคาต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม (ราคาสินค้า + ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง + กำไร) ซึ่งสามารถเทียบเคียงได้กับอัตรากำไรที่บริษัทฯ จำหน่ายป้มอุตสาหกรรมให้กับบุคคลภายนอก และมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป 	การทำรายการดังกล่าวมีอัตรากำไรซึ่งสามารถเทียบเคียงได้กับการทำรายการกับบริษัทอื่นและมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป มีความสมเหตุสมผลและเป็นไปตามแนวทางการดำเนินธุรกิจโดยปกติของบริษัทฯ เสมือนกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก

บริษัท สยามราช ทราเวล จำกัด

ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2557	มูลค่ารายการ งวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2558	ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
33. รายได้อื่น บริษัทฯ ให้บริการบริหาร สำนักงานแก่ Siam T และ เรียกเก็บค่าใช้จ่าย สำนักงานอื่นๆ	0.45	-	<ul style="list-style-type: none"> ■ บริษัทฯ ดำเนินการบริหารสำนักงานให้แก่ Siam T ได้แก่ การบริหารงานในส่วนการเงินและบัญชี ส่วนจัดซื้อและจัดหา ส่วนบริการจัดเก็บ รับและส่งสินค้า ส่วนทรัพยากรบุคคล และส่วนคอมพิวเตอร์ บริษัทฯ จึงเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นรายเดือนตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญาจ้างบริหารสำนักงาน อย่างไรก็ตาม การให้บริการบริหารสำนักงานจะไม่เกิดขึ้นอีกหลังจากปี 2557 ■ บริษัทฯ เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในสำนักงาน ได้แก่ ค่าโทรศัพท์ และค่าเช่าอุปกรณ์สำนักงาน ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง 	<ul style="list-style-type: none"> ■ การทำรายการดังกล่าวมีการคิดค่าบริการตามที่ระบุไว้ในสัญญาที่ตกลงกันระหว่างคู่สัญญา โดยอ้างอิงประมาณการค่าใช้จ่ายตามปริมาณงานและจำนวนคนที่ให้บริการ อย่างไรก็ตามรายการดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้นอีกหลังจากปี 2557 ■ การทำรายการดังกล่าวมีการคิดค่าบริการตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง จึงมีความสมเหตุสมผล อย่างไรก็ตามรายการดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้นอีกหลังจากปี 2557

บริษัท สยามราชธานี (ตะวันออก) จำกัด

ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2557	มูลค่ารายการ งวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2558	ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
34. ซื้อสินค้า บริษัท ซื้อสินค้าจาก Siam East	1.52	-	<p>■ ในปี 2557 เนื่องจากลูกค้าของบริษัทฯ ต้องการใช้ปั๊มอุตสาหกรรมที่ Siam East เป็นตัวแทนจำหน่ายให้แก่ Teikoku Electric MFG. Co., Ltd. อยู่ คือ Canned Motor Pump บริษัทฯ จึงซื้อสินค้าดังกล่าวจาก Siam East เพื่อนำไปขายต่อให้กับลูกค้า ทั้งนี้ เนื่องจากคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีความเฉพาะเจาะจง (Specific Qualifications) จึงไม่สามารถเทียบเคียงราคาตลาดได้ อีกทั้งในปี 2557 Siam East ไม่ได้มีการจำหน่ายสินค้าประเภทดังกล่าวให้กับลูกค้ารายอื่น อย่างไรก็ตาม การทำรายการดังกล่าวไม่ได้เป็นปั๊มอุตสาหกรรมที่บริษัทฯ จำหน่ายให้แก่ลูกค้าเป็นประจำ จึงเป็นเพียง One-time Transaction เท่านั้น</p>	<p>การทำรายการดังกล่าวเป็นเพียง One-time Transaction ของบริษัทฯ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าแม้ไม่มีราคาตลาดเปรียบเทียบ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงสามารถจำหน่ายสินค้าดังกล่าวและได้รับกำไรในอัตราที่เหมาะสมได้ จึงมีความสมเหตุสมผล และไม่ได้ทำให้บริษัทฯ เสียประโยชน์แต่อย่างใด</p>

บริษัท เอ็น เทคโนโลยี คอนซัลแตนท์ จำกัด

ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2557	มูลค่ารายการ งวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2558	ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
35. รายได้จากการขายและ บริการ <ul style="list-style-type: none"> • EN Tech ซื้อสินค้า จากบริษัทฯ • EN Tech ใช้บริการ ตรวจสอบสภาพ รถยนต์ และซ่อมบำรุง รถยนต์จากบริษัทฯ 	0.58	-	<ul style="list-style-type: none"> ▪ EN Tech ซื้ออุปกรณ์ติดตั้งระบบก๊าซ สำหรับยานยนต์ รวมถึงใช้บริการตรวจสอบ สภาพรถยนต์ และซ่อมบำรุงรถยนต์ใน ราคาและอัตราค่าบริการตามราคาตลาด และเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป ▪ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้จำหน่ายธุรกิจ ติดตั้งอุปกรณ์ระบบก๊าซสำหรับรถยนต์ ให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้วในเดือน ธันวาคม 2557 ดังนั้น รายการขายอุปกรณ์ ติดตั้งระบบก๊าซในรถยนต์ ให้บริการ ตรวจสอบสภาพและซ่อมบำรุงรถยนต์จะไม่ เกิดขึ้นอีกในอนาคต 	การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการที่ เกิดขึ้นในอดีต ในราคาและอัตราค่าบริการ ตามราคาตลาดและมีเงื่อนไขทางการค้า ทั่วไป มีความสมเหตุสมผลและเป็นไป ตามแนวทางการดำเนินธุรกิจโดยปกติ เสมือนกับการทำรายการกับ บุคคลภายนอก อย่างไรก็ตาม ในอนาคต จะไม่มีรายการดังกล่าวเกิดขึ้นอีก

บริษัท กฤตน์ เวนทูรา จำกัด

ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2557	มูลค่ารายการงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2558	ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
36. รายได้อื่น บริษัทฯ ให้บริการบริหารสำนักงานแก่ Krit Ventura ลูกหนี้ บริษัทฯ มียอดลูกหนี้อื่น Krit Ventura ณ วันสิ้นงวดบัญชีจากการให้บริการบริหารสำนักงาน	-	0.04	<ul style="list-style-type: none"> ▪ บริษัทฯ ดำเนินการบริหารสำนักงานให้แก่ Krit Ventura ได้แก่ การบริหารงานในส่วนการเงินและบัญชี ส่วนจัดซื้อและจัดหา ส่วนบริการจัดเก็บ รับและส่งสินค้า ส่วนทรัพยากรบุคคล และส่วนคอมพิวเตอร์ บริษัทฯ จึงเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นรายเดือนตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญาจ้างบริหารสำนักงาน อย่างไรก็ตาม รายการดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้นอีกหลังจากเดือนมีนาคม 2558 	การทำรายการดังกล่าวมีการคิดค่าบริการตามที่ระบุไว้ในสัญญาที่ตกลงกันระหว่างคู่สัญญา โดยอ้างอิงประมาณการค่าใช้จ่ายตามปริมาณงานและจำนวนคนที่ให้บริการ อย่างไรก็ดี รายการดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้นอีกหลังจากเดือนมีนาคม 2558
37. รายได้อื่น บริษัทฯ จำหน่ายรถยนต์ให้ Krit Ventura	1.06	5.09	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ในปี 2557 บริษัทฯ จำหน่ายรถ Mini รุ่น Cooper S ให้ Krit Ventura ในราคา 1.06 ล้านบาท ซึ่งเทียบเคียงได้กับราคาจำหน่ายรถยนต์ดังกล่าวในตลาดในช่วงเวลาใกล้เคียงกับที่จะจำหน่ายรถยนต์นี้ซึ่งราคาตลาดอยู่ระหว่าง 0.89 – 1.16 ล้านบาท ▪ ในเดือนมิถุนายน 2558 บริษัทฯ จำหน่ายรถยนต์ทั้งหมด 3 คัน ให้ Krit Ventura 	การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในอดีต ซึ่งหากรายการดังกล่าวเกิดขึ้นอีกควรจะเป็นไปตามมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันและนโยบายการทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ ทั้งนี้ การจำหน่ายรถยนต์ข้างต้น เป็นราคาที่เทียบเคียงได้กับราคาตลาดและมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป เสมือน

ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2557	มูลค่ารายการ งวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2558	ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
<p>ลูกหนี้อื่น บริษัทฯ มียอดลูกหนี้อื่น Krit Ventura ณ วันสิ้นงวด บัญชีจากการจำหน่าย รถยนต์ข้างต้น</p>	1.13	-	<p>เนื่องจากยานพาหนะดังกล่าวไม่ได้ถูกนำมาใช้งานบ่อย และเพื่อลดค่าใช้จ่ายการบำรุงรักษาที่ไม่จำเป็น มีรายละเอียดดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ จำหน่ายรถ BMW Series 520 ในราคา 1.25 ล้านบาท ซึ่งเทียบเคียงได้กับราคาจำหน่ายรถยนต์ดังกล่าวในตลาดในช่วงเวลาใกล้เคียงกับที่จะจำหน่ายรถยนต์นี้ซึ่งราคาตลาดอยู่ระหว่าง 0.89 – 1.26 ล้านบาท ○ จำหน่ายรถ BMW 320i Sport ในราคา 1.96 ล้านบาท ซึ่งเป็นราคาที่สูงกว่าราคาตลาดในช่วงเวลาใกล้เคียงกับที่จะจำหน่ายรถยนต์นี้ซึ่งราคาตลาดอยู่ระหว่าง 1.39 – 1.52 ล้านบาท ○ จำหน่ายรถ Mercedes-Benz รุ่น C250 BE Coupe ในราคา 1.87 ล้านบาท ซึ่งเทียบเคียงได้กับราคาจำหน่ายรถยนต์ดังกล่าวในตลาดในช่วงเวลาใกล้เคียงกับที่จะจำหน่ายรถยนต์นี้ซึ่งราคาตลาดอยู่ระหว่าง 1.57 – 1.95 ล้านบาท 	<p>กับการทำรายการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ การจำหน่ายรถ BMW 320i Sport ที่ราคาสูงกว่าราคาตลาดนั้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการจำหน่ายรถยนต์ดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ในการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่มีความจำเป็น จึงมีความสมเหตุสมผล</p>

ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2557	มูลค่ารายการ งวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2558	ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
			<ul style="list-style-type: none">■ ทั้งนี้ Krit Ventura ได้ชำระค่ารถยนต์ ดังกล่าวทั้งจำนวนแล้ว	

บริษัท เค เวนเจอร์ จำกัด

ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2557	มูลค่ารายการงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2558	ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
38. ลูกหนี้อื่น บริษัทฯ สรรองจ่ายค่าบริหารจุดพักรถโดยสารจึงเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวจาก K Venture	-	0.02	<ul style="list-style-type: none"> ■ เนื่องจากบริษัทฯ ได้ทำสัญญาจัดตั้งจุดพักรถโดยสารและสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์กับบขส. ในจังหวัดกำแพงเพชรและพิษณุโลก และบขส. มีการเรียกเก็บค่าผลประโยชน์ตอบแทนในการให้สิทธิบริหารจุดพักรถโดยสารจากบริษัทฯ สำหรับงวดของเดือนมกราคม 2558 บริษัทฯ จึงสรรองจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวและเรียกเก็บจาก K Venture เนื่องจากบริษัทฯ ได้ทำสัญญาโอนสิทธิในการจัดตั้งจุดพักรถโดยสารให้กับ K Venture แล้ว และ บขส. จะดำเนินการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวจาก K Venture โดยตรง ■ รายการดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้นอีกในอนาคตเนื่องจากบขส. จะดำเนินการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวจาก K Venture โดยตรง 	การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในอดีต โดยบริษัทฯ ได้เรียกเก็บค่าผลประโยชน์ตอบแทนในการให้สิทธิบริหารจุดพักรถโดยสารจาก K Venture ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง อย่างไรก็ตามรายการดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้นอีกในอนาคตเนื่องจากบริษัทฯ ได้ทำสัญญาโอนสิทธิในการจัดตั้งจุดพักรถโดยสารให้กับ K Venture แล้ว และ บขส. จะดำเนินการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวจาก K Venture โดยตรง

ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2557	มูลค่ารายการ งวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2558	ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
<p>39. ลูกหนี้อื่น บริษัทฯ สாரองจ่าย ค่าธรรมเนียมการออก หนังสือค้ำประกันจึงเรียก เก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวจาก K Venture</p>	-	0.06	<ul style="list-style-type: none"> ■ เนื่องจากบริษัทฯ ได้ทำสัญญาจัดตั้งจุดพักรถโดยสารและสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์กับบขส. ในจังหวัดกำแพงเพชรและพิษณุโลก และได้วางหลักประกันสัญญาเต็มจำนวน ต่อมาบริษัทฯ ได้โอนสิทธิการจัดตั้งจุดพักรถโดยสารให้แก่ K Venture ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ และ K Venture จึงแบ่งหลักประกันสำหรับการค้ำประกันตามสัญญาจัดตั้งจุดพักรถโดยสารและสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์กับบขส. (ตามรายละเอียดในรายการระหว่างกันหัวข้อ 14.2.3 ข้อที่ 3) ■ K Venture จึงต้องมีความรับผิดชอบในการชำระค่าธรรมเนียมการออกหนังสือค้ำประกันธนาคาร ตามสัดส่วนมูลค่าสินทรัพย์ของกิจการจัดตั้งจุดพักรถโดยสาร ■ บริษัทฯ จึงเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามจำนวนที่ K Venture จะต้องชำระซึ่งเท่ากับ 61,250 บาท อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้รับชำระค่าธรรมเนียมจากการออกหนังสือค้ำ 	<p>การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดจากการโอนสิทธิธุรกิจจุดพักรถโดยสารให้แก่ K Venture โดยบริษัทฯ ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการออกหนังสือค้ำประกันธนาคาร ตามสัดส่วนมูลค่าสินทรัพย์ของกิจการจัดตั้งจุดพักรถโดยสารจาก K Venture ซึ่งมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและเป็นไปตามบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับความรับผิดชอบภายใต้การโอนสิทธิการจัดตั้งจุดพักรถโดยสาร (ตามรายละเอียดในหัวข้อ 2.2.8 ข้อมูลสำคัญอื่น)</p>

ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2557	มูลค่ารายการ งวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2558	ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
			ประกันจาก K Venture แล้วในเดือน มิถุนายน 2558	
<p>40. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ บริษัท จำหน่ายสินทรัพย์ ให้แก่ K Venture</p> <p>41. รายได้อื่น บริษัท ได้รับกำไรจาก การจำหน่ายสินทรัพย์ ข้างต้น</p> <p>ลูกหนี้อื่น บริษัท มียอดลูกหนี้อื่น K Venture จากการกำไรจาก การจำหน่ายสินทรัพย์ ข้างต้น</p>	<p>148.54</p> <p>6.32</p> <p>2.14</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>■ เนื่องจากบริษัทฯ มีแผนที่จะเข้าจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์ จึงมีความประสงค์จะ แบ่งแยกสินทรัพย์ของบริษัท และบริษัทที่ เกี่ยวข้องให้ชัดเจน และนำมาซึ่งการ จำหน่ายสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจจุด พักตร์โดยสารให้แก่ K Venture</p> <p>○ บริษัท ขายอาคารสำนักงานและ เครื่องตกแต่งสำนักงานที่ตั้งอยู่โฉนด เลขที่ 6242 ตำบลดอนแดง อำเภอ ขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร ให้แก่ K Venture ในราคาทุนที่ซื้อ สินทรัพย์มา จำนวน 48.34 ล้านบาท โดยบันทึกกำไรจากการจำหน่าย สินทรัพย์ดังกล่าวจำนวน 3.18 ล้าน บาท ซึ่งเกิดจากค่าเสื่อมราคาของ สินทรัพย์</p> <p>○ บริษัท ขายอาคารสำนักงานและ เครื่องตกแต่งสำนักงานที่ตั้งอยู่โฉนด เลขที่ 124347 ตำบลบ้านป่า อำเภอ</p>	<p>การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการที่ เกิดขึ้นในอดีต เพื่อจุดประสงค์ในการปรับ โครงสร้างกลุ่มบริษัท และเตรียมความ พร้อมในการเข้าจดทะเบียนในตลาด หลักทรัพย์ หากรายการดังกล่าวเกิดขึ้น อีกควรจะเป็นไปตามมาตรการและ ขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่าง กันและนโยบายการทำรายการระหว่างกัน ของบริษัท ทั้งนี้ การจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ข้างต้น เป็นราคาที่ เหมาะสมและมีความสมเหตุสมผล และมี เงื่อนไขการขายเสมือนหนึ่งทำรายการกับ บุคคลภายนอก</p>

ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2557	มูลค่ารายการ งวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2558	ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
			<p>เมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ให้แก่ K Venture ในราคาทุนที่ซื้อสินทรัพย์ มา จำนวน 49.38 ล้านบาท โดยบันทึกกำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ดังกล่าวจำนวน 3.08 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์</p> <ul style="list-style-type: none">○ บริษัทฯ ขายสาธารณูปโภค ได้แก่ หม้อแปลงไฟฟ้า และที่ดินโฉนดเลขที่ 5, 8774, 34567 ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ให้แก่ K Venture ในราคาทุนที่ซื้อสินทรัพย์ มา จำนวน 50.82 ล้านบาทโดยบันทึกกำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ดังกล่าวจำนวน 0.06 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์	

ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2557	มูลค่ารายการ งวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2558	ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
<p>42. ค่าเช่า บริษัท เช่าที่ดินจาก K Venture เพื่อใช้เป็นที่ตั้ง สถานีบริการ NGV</p> <p>ลูกหนี้อื่น บริษัท มีค่าเช่าจ่าย ล่วงหน้าจากการเช่าที่ดิน ข้างต้น</p> <p>เจ้าหนี้อื่น บริษัท มียอดค้างจ่ายค่า เช่าที่ดินเพื่อใช้เป็นที่ตั้ง สถานีบริการ NGV</p>	<p>0.002</p> <p>0.006</p> <p>0.008</p>	<p>0.04</p> <p>-</p> <p>0.01</p>	<p>■ เนื่องจากนายเกียรติได้จำหน่ายที่ดินที่ บริษัท ใช้เป็นที่ตั้งสถานีบริการ NGV ให้แก่ K Venture ทั้งหมดในเดือนธันวาคม 2557 ดังนั้น บริษัทฯ จึงดำเนินการทำ สัญญาเช่าที่ดินกับ K Venture แทน โดยมี รายละเอียดดังต่อไปนี้</p> <p>○ บริษัทฯ ทำสัญญาเช่าที่ดินซึ่งตั้งอยู่ โฉนดเลขที่ 6242 ตำบลดอนแดง อำเภอขามเฒ่า วัฒนบุรี จังหวัด กำแพงเพชร ขนาดเนื้อที่ที่เช่า 3-3- 96.0 ไร่ ในกรรมสิทธิ์ของ K Venture โดยมีกำหนดระยะเวลาเช่า 19 ปี และ 6 วัน ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2557 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2576 ในอัตราค่าเช่า 3,000 บาทต่อเดือน (คิดเป็น 752 บาท/ไร่/เดือน) ซึ่งเป็นอัตราค่าเช่าที่ต่ำ กว่าราคาประเมินจากผู้ประเมินราคา อิสระที่อยู่ในรายชื่อของสำนักงาน ก.ล.ต.ซึ่งเท่ากับ 8,000 บาทต่อเดือน (คิดเป็น 2,000 บาท/ไร่/เดือน)</p>	<p>การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการที่ สนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยมี อัตราค่าเช่าที่ดินที่ต่ำกว่าราคาประเมิน จากผู้ประเมินราคาอิสระที่อยู่ในรายชื่อ ของสำนักงาน ก.ล.ต. และมีเงื่อนไขการ เช่าโดยทั่วไป จึงมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ จึงถือได้ ว่าการทำรายการดังกล่าวมีความ เหมาะสม</p>

ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2557	มูลค่ารายการ งวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2558	ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
			<ul style="list-style-type: none">○ บริษัทฯ ทำสัญญาเช่าที่ดินซึ่งตั้งอยู่ โฉนดเลขที่ 124347 ตำบลบ้านป่า อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ขนาดเนื้อที่ที่เช่า 3-0-51.0 ไร่ ใน กรรมสิทธิ์ของ K Venture โดยมี กำหนดระยะเวลาเช่า 19 ปี และ 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2576 ในอัตราค่าเช่า 3,000 บาทต่อเดือน (คิดเป็น 959 บาท/ไร่/เดือน) ซึ่งเป็นอัตราค่าเช่าที่ต่ำ กว่าราคาประเมินจากผู้ประเมินราคา อิสระที่อยู่ในรายชื่อของสำนักงาน ก.ล.ต.ซึ่งเท่ากับ 14,083 บาทต่อเดือน (คิดเป็น 4,500 บาท/ไร่/เดือน)	

บริษัท อุตสาหกรรม วินิลเทค จำกัด

ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2557	มูลค่ารายการ งวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2558	ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
43. รายได้จากการขาย VIC ซื้อสินค้าจากบริษัทฯ	0.27	-	<ul style="list-style-type: none"> ■ VIC ซื้อปริมัตถุอุตสาหกรรมและอะไหล่จากบริษัทฯ ในราคาต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม (ราคาสินค้า + กำไร) ซึ่งสามารถเทียบเคียงได้กับอัตรากำไรที่บริษัทฯ กำหนดขายปริมัตถุอุตสาหกรรมให้กับบุคคลภายนอก และมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป ■ VIC ซื้ออุปกรณ์ติดตั้งระบบก๊าซในรถยนต์จากบริษัทฯ ในราคาตลาด อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้จำหน่ายธุรกิจติดตั้งอุปกรณ์ระบบก๊าซสำหรับรถยนต์ให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้วในเดือนธันวาคม 2557 ดังนั้น รายการขายอุปกรณ์ติดตั้งระบบก๊าซในรถยนต์จะไม่เกิดขึ้นอีกในอนาคต 	การทำรายการดังกล่าวมีราคาตามราคาตลาดและมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป มีความสมเหตุสมผลและเป็นไปตามแนวทางการดำเนินธุรกิจโดยปกติ เสมือนกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก อย่างไรก็ตาม ในอนาคตจะไม่มีรายการขายอุปกรณ์ติดตั้งระบบก๊าซในรถยนต์อีก

14.2.2 สรุปการระดมทุนของบริษัทฯ และกิจการร่วมค้าโดยบุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 มีดังนี้

ผู้ค้าประกัน	ผู้ได้รับ วงเงินกู้	รายละเอียดวงเงินสินเชื่อ	วงเงินกู้ยืม (ล้านบาท)	รายละเอียดสินทรัพย์ ค้ำประกัน	ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผลของรายการ และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
ธนาคารพาณิชย์แห่งที่ 1			493.00		
1.1 นายเกียรติ ในฐานะ กรรมการ และผู้ถือหุ้น ของบริษัทฯ	บริษัทฯ	<ul style="list-style-type: none"> ▪ เงินเบิกเกินบัญชี ▪ หนังสือค้ำประกัน ▪ เลตเตอร์ออฟเครดิต ภายในประเทศ เลตเตอร์ออฟ เครดิต และทรัสต์รีซีท ▪ หนังสือค้ำประกันเพื่อออกสินค้า ▪ ตั๋วสัญญาใช้เงิน ▪ สัญญาปริวรรตเงินตรา 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ นายเกียรติค้ำประกันส่วนบุคคล ▪ จำนวนที่ดินพร้อมสิ่งปลูก สร้าง ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ ของนายเกียรติ 	<p>เป็นการค้ำประกันวงเงินสินเชื่อกับเจ้าหนี้สถาบันการเงินที่ให้การสนับสนุนวงเงินสินเชื่อเพื่อใช้ในการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของเจ้าหนี้สถาบันการเงิน ทั้งนี้การค้ำประกันดังกล่าวไม่มีการคิดค่าตอบแทนแต่อย่างใด</p> <p>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p>รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล ไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมในการค้ำประกันและจำนวนแต่อย่างใดและเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เนื่องจากมีความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการขอรับการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ</p>

ผู้ค้ำประกัน	ผู้ได้รับวงเงินกู้	รายละเอียดวงเงินสินเชื่อ	วงเงินกู้ยืม (ล้านบาท)	รายละเอียดสินทรัพย์ค้ำประกัน	ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผลของรายการและความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
ธนาคารพาณิชย์แห่งที่ 2			315.00		
2.1 นายเกียรติในฐานะกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัท	บริษัท	<ul style="list-style-type: none"> ▪ เงินเบิกเกินบัญชี ▪ หนังสือค้ำประกัน ▪ เลตเตอร์ออฟเครดิต ภายในประเทศ และ/หรือ เลตเตอร์ออฟเครดิต และทรัสต์รีซีท ▪ ตั๋วสัญญาใช้เงิน ▪ สัญญาปริวรรตเงินตรา 4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ นายเกียรติค้ำประกันส่วนบุคคล ▪ จำนำสิทธิในเงินฝากประจำ กรรมการสิทธิของบริษัท 	<p>เป็นการค้ำประกันวงเงินสินเชื่อกับเจ้าหนี้สถาบันการเงินที่ใช้ในการดำเนินงานธุรกิจของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของเจ้าหนี้สถาบันการเงิน ทั้งนี้การค้ำประกันดังกล่าวไม่มีการคิดค่าตอบแทนแต่อย่างใด</p> <p>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p>รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล ไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมในการค้ำประกันและจำนำแต่อย่างใดและเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เนื่องจากมีความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการขอรับการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ</p>

ผู้ค้ำประกัน	ผู้ได้รับวงเงินกู้	รายละเอียดวงเงินสินเชื่อ	วงเงินกู้ยืม (ล้านบาท)	รายละเอียดสินทรัพย์ค้ำประกัน	ความจำเป็น/ความเหมาะสมผลของรายการและความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
ธนาคารพาณิชย์แห่งที่ 3			918.179		
3.1 นายเกียรติและนางวัชรภรณ์ ในฐานะกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	บริษัทฯ	<ul style="list-style-type: none"> ▪ เงินเบิกเกินบัญชี ▪ หนังสือค้ำประกัน ▪ เลตเตอร์ออฟเครดิตและทรัสต์รีซีท ▪ หนังสือค้ำประกัน สำหรับโครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติและอุปกรณ์ควบคุมโรงไฟฟ้าวนคร ▪ ตั๋วสัญญาใช้เงิน ▪ สัญญาปริวรรตเงินตรา 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ นายเกียรติและนางวัชรภรณ์ค้ำประกันส่วนบุคคล ▪ จำนำสิทธิในเงินฝากประจำ กรรมสิทธิ์ของนายเกียรติและนางวัชรภรณ์ ▪ จำนำสิทธิในหุ้นกู้ด้อยสิทธิกรรมสิทธิ์ของนางวัชรภรณ์ 	<p>เป็นการค้ำประกันวงเงินสินเชื่อกับเจ้าหนี้สถาบันการเงินที่ใช้ในการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อเพื่อใช้ในการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของเจ้าหนี้สถาบันการเงิน ทั้งนี้การค้ำประกันดังกล่าวไม่มีการคิดค่าตอบแทนแต่อย่างใด</p> <p>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p>รายการดังกล่าวมีความเหมาะสมผล ไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมในการค้ำประกันและจำนำแต่อย่างใดและเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เนื่องจากมีความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการขอรับการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ</p>

ผู้ค้าประกัน	ผู้ได้รับวงเงินกู้	รายละเอียดวงเงินสินเชื่อ	วงเงินกู้ยืม (ล้านบาท)	รายละเอียดสินทรัพย์ค้ำประกัน	ความจำเป็น/ความเหมาะสมผลของรายการและความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
3.2 นายเกียรติ และนาง วัชรภรณ์ ในฐานะ กรรมการ และผู้ถือหุ้น ของบริษัท/ บริษัทฯ/ นายไกร ในฐานะ กรรมการ และผู้ถือหุ้น ของ SRTN และ SRTN	JVSR	<ul style="list-style-type: none"> ■ โครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ และงานก่อสร้างสถานีควบคุมความดันและวัดปริมาณก๊าซของบริษัท ราชบุรีเวอลด์ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด <ul style="list-style-type: none"> - ตั๋วสัญญาใช้เงิน - หนังสือค้ำประกัน - เลตเตอร์ออฟเครดิต และทรัสต์รีซีท 		<ul style="list-style-type: none"> ■ นายเกียรติ นางวัชรภรณ์ และ นายไกร ค้ำประกันส่วนบุคคล ■ บริษัทฯ และ SRTN ค้ำประกัน ■ มอบอำนาจการรับเงินโครงการให้แก่ธนาคาร 	<p>เป็นการค้ำประกันวงเงินสินเชื่อกับเจ้าหนี้สถาบันการเงินที่ให้การสนับสนุนวงเงินสินเชื่อเพื่อใช้ในการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของเจ้าหนี้สถาบันการเงิน ทั้งนี้การค้ำประกันดังกล่าวไม่มีการคิดค่าตอบแทนแต่อย่างใด</p> <p>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p>รายการดังกล่าวมีความเหมาะสมผล ไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมในการค้ำประกันแต่อย่างใด และเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เนื่องจากมีความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการขอรับการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ</p>

ผู้ค้าประกัน	ผู้ได้รับวงเงินกู้	รายละเอียดวงเงินสินเชื่อ	วงเงินกู้ยืม (ล้านบาท)	รายละเอียดสินทรัพย์ค้ำประกัน	ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผลของรายการและความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
		<ul style="list-style-type: none"> ■ โครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ และงานก่อสร้างสถานีควบคุมความดันและวัดปริมาณก๊าซของ บริษัท พีพีทีซี จำกัด <ul style="list-style-type: none"> - ตั๋วสัญญาใช้เงิน - หนังสือค้ำประกัน - เลตเตอร์ออฟเครดิต และทรัสต์รีซีท ■ โครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ และงานก่อสร้างสถานีควบคุมความดันและวัดปริมาณก๊าซของ โรงไฟฟ้าขอม หน่วยที่ 4 <ul style="list-style-type: none"> - ตั๋วสัญญาใช้เงิน - หนังสือค้ำประกัน - เลตเตอร์ออฟเครดิต และทรัสต์รีซีท 		<ul style="list-style-type: none"> ■ นายเกียรติ นางวัชราภรณ์ และนายไกรคำ ประกันส่วนบุคคล ■ บริษัทฯ และ SRTN ค้ำประกัน ■ มอบอำนาจการรับเงินโครงการให้แก่ธนาคาร ■ นายเกียรติ นางวัชราภรณ์ และนายไกรคำ ประกันส่วนบุคคล ■ บริษัทฯ และ SRTN ค้ำประกัน ■ มอบอำนาจการรับเงินโครงการให้แก่ธนาคาร ■ จำนำสิทธิในเงินฝากประจำ กรรมสิทธิ์ของนายเกียรติ 	

ผู้ค้ำประกัน	ผู้ได้รับวงเงินกู้	รายละเอียดวงเงินสินเชื่อ	วงเงินกู้ยืม (ล้านบาท)	รายละเอียดสินทรัพย์ค้ำประกัน	ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผลของรายการและความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ โครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ และงานก่อสร้างสถานีควบคุมความดันและวัดปริมาณก๊าซของโรงไฟฟ้าภายในโรงกลั่นน้ำมัน บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) <ul style="list-style-type: none"> - ตั๋วสัญญาใช้เงิน - หนังสือค้ำประกัน 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ นายเกียรติ นางวัชราภรณ์ และนายไกรคำ ประกันส่วนบุคคล ▪ บริษัทฯ และ SRTN ค้ำประกัน ▪ มอบอำนาจการรับเงินโครงการให้แก่ธนาคาร ▪ จำนำสิทธิในเงินฝากประจำกรรมสิทธิ์ของนายเกียรติ 	

ผู้ค้ำประกัน	ผู้ได้รับวงเงินกู้	รายละเอียดวงเงินสินเชื่อ	วงเงินกู้ยืม (ล้านบาท)	รายละเอียดสินทรัพย์ค้ำประกัน	ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผลของรายการและความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
ธนาคารพาณิชย์แห่งที่ 4			404.276		
4.1 นายเกียรติ ในฐานะ กรรมการ และผู้ถือหุ้น ของบริษัทฯ	บริษัทฯ	<ul style="list-style-type: none"> ▪ เงินเบิกเกินบัญชี ▪ เลตเตอร์ออฟเครดิต และทรัสต์รีซีท และ/หรือ สินเชื่อเพื่อการชำระค่าสินค้า และ/หรือ เลตเตอร์ออฟเครดิตภายในประเทศ ▪ หนังสือค้ำประกัน สำหรับซื้อ-ขาย ก๊าซ NGV จาก ปตท. ▪ หนังสือค้ำประกัน เพื่อค้ำประกันของสัญญาต่อหน่วยราชการ/รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ▪ หนังสือค้ำประกัน สำหรับสัญญาในโครงการสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ และจุดพักรถโดยสาร ▪ หนังสือค้ำประกัน สำหรับซื้อ-ขาย ก๊าซ NGV จาก ปตท. ▪ สัญญาปริวรรตเงินตรา ▪ วงเงินฟลีทการ์ด 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ นายเกียรติค้ำประกันส่วนบุคคล ▪ จำนวนที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของนายเกียรติ ▪ จำนำสิทธิในเงินฝากประจำ กรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ 	<p>เป็นการค้ำประกันวงเงินสินเชื่อกับเจ้าหนี้สถาบันการเงินที่ให้การสนับสนุนวงเงินสินเชื่อเพื่อใช้ในการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของเจ้าหนี้สถาบันการเงิน ทั้งนี้การค้ำประกันดังกล่าวไม่มีการคิดค่าตอบแทนแต่อย่างใด</p> <p>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p>รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล ไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมในการค้ำประกัน จำนอง และจำนำแต่อย่างใด และเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เนื่องจากมีความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการขอรับการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ</p>

ผู้ค้าประกัน	ผู้ได้รับ วงเงินกู้	รายละเอียดวงเงินสินเชื่อ	วงเงินกู้ยืม (ล้านบาท)	รายละเอียดสินทรัพย์ ค้ำประกัน	ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผลของรายการ และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
4.2 นายเกียรติ ในฐานะ กรรมการและ ผู้ถือหุ้น ของบริษัทฯ และบริษัทฯ	JVSR	<ul style="list-style-type: none"> หนังสือค้ำประกัน 		<ul style="list-style-type: none"> นายเกียรติค้ำประกันส่วนบุคคล บริษัทฯ ค้ำประกัน จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของนายเกียรติ 	
4.3 นายเกียรติ ในฐานะ กรรมการและ ผู้ถือหุ้น ของบริษัทฯ และบริษัทฯ	JVEPC	<ul style="list-style-type: none"> หนังสือค้ำประกัน 		<ul style="list-style-type: none"> นายเกียรติค้ำประกันส่วนบุคคล บริษัทฯ ค้ำประกัน จำนำ สิทธิในเงินฝากประจำ กรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ 	
4.4 นายเกียรติ ในฐานะ กรรมการและ ผู้ถือหุ้น ของบริษัทฯ และบริษัทฯ	K Venture	<ul style="list-style-type: none"> หนังสือค้ำประกัน 		<ul style="list-style-type: none"> นายเกียรติค้ำประกันส่วนบุคคล บริษัทฯ ค้ำประกัน 	<p>เป็นการค้ำประกันวงเงินสินเชื่อกับเจ้าหนี้สถาบันการเงินที่ให้การสนับสนุนวงเงินสินเชื่อเพื่อใช้ในการดำเนินงานธุรกิจของ K Venture อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีการยกเลิกการใช้วงเงินหนังสือค้ำประกันร่วมระหว่างบริษัทฯ กับ K Venture แล้วในเดือนเมษายน 2558</p> <p>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p>รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในอดีต และบริษัทฯ จะดำเนินการไม่ให้รายการดังกล่าวเกิดขึ้นอีกในอนาคต</p>

14.2.3 สรุปรายการระหว่างกันที่เกี่ยวข้องกับการแบ่งแยกธุรกิจจุดพักรถโดยสารในสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ สาขากำแพงเพชร และสาขาพิษณุโลกของบริษัทฯ ให้แก่ K Venture

วัตถุประสงค์และความจำเป็นของรายการ

เพื่อเป็นการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ และการเตรียมความพร้อมในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทฯ จึงแบ่งแยกธุรกิจจุดพักรถโดยสารในสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ สาขากำแพงเพชรและสาขาพิษณุโลกให้แก่ K Venture เนื่องจากไม่ใช่ธุรกิจหลักที่บริษัทฯ จะมุ่งเน้นต่อไปในอนาคต โดยมีรายการระหว่างกันที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้าง ดังนี้

ลักษณะและมูลค่าของรายการระหว่างกัน	ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. การโอนหุ้น K Venture ของบริษัทฯ ให้แก่นายเกียรติ		
<p>ตามทะเบียนผู้ถือหุ้นของ K Venture ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นของ K Venture โดยถือหุ้นจำนวน 3,999,999 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ชำระแล้วหุ้นละ 5.00 บาท (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20.00 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ณ ขณะนั้น ต่อมาเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 บริษัทฯ ได้โอนหุ้น K Venture ทั้งจำนวนให้แก่นายเกียรติ โดยมีได้มีการคิดมูลค่า</p>	<p>เนื่องจากตั้งแต่ก่อตั้ง K Venture ในเดือนกุมภาพันธ์ 2557 นายเกียรติ ได้ชำระเงินค่าหุ้นในส่วนของตนซึ่งเท่ากับจำนวน 2,666,667 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 13.33 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ K Venture และได้ชำระเงินค่าหุ้นแทนสำหรับส่วนของบริษัทฯ ซึ่งเท่ากับจำนวน 3,999,999 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 20.00 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ K Venture โดยการทำการรายการดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนที่บริษัทฯ ตัดสินใจที่จะเตรียมตัวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ</p> <p>ต่อมาเมื่อบริษัทฯ ตัดสินใจที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และเห็นว่าธุรกิจจุดพักรถโดยสารไม่ได้เป็นไปในทิศทางเดียวกับธุรกิจหลักที่บริษัทฯ จะมุ่งเน้นต่อไปในอนาคต รวมถึงธุรกิจดังกล่าวยังเป็นงานบริการซึ่งต้องใช้ทักษะเฉพาะด้าน บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะแบ่งแยกสินทรัพย์ระหว่าง</p>	<p>การทำการรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในอดีตเพื่อจุดประสงค์ในการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ และเตรียมความพร้อมในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยการโอนหุ้น K Venture คืนให้แก่นายเกียรติ โดยมีได้มีการคิดมูลค่า มีความสมเหตุสมผล เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้เป็นผู้ลงทุนในหุ้นของ K Venture ตั้งแต่แรก อีกทั้ง คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการสอบถามกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้วว่า ในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทฯ ไม่ได้มีการชำระเงินค่าหุ้นให้แก่ K Venture แต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะดำเนินการไม่ให้มีรายการดังกล่าวเกิดขึ้นอีกในอนาคต</p>

ลักษณะและมูลค่าของรายการระหว่างกัน	ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	<p>บริษัทฯ และบริษัทที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน และนำมาซึ่งการโอนหุ้นจำนวน 3,999,999 หุ้น คืนให้แก่นายเกียรติ เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 โดยมีได้มีการคิดมูลค่า เนื่องจากบริษัทฯ เองไม่ได้เป็นผู้ชำระเงินค่าหุ้นให้แก่ K Venture ตั้งแต่ต้นแต่อย่างใด</p>	
<p>2. การโอนสิทธิจัดตั้งจุดพักรถโดยสารให้แก่ K Venture</p>		
<p>บริษัทฯ ทำสัญญาโอนสิทธิในการจัดตั้งจุดพักรถโดยสารในสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ สาขากำแพงเพชรและสาขาพิษณุโลกที่มีอยู่กับ บขส. ให้แก่ K Venture เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558 โดยมีได้มีการคิดมูลค่า</p>	<p>เมื่อบริษัทฯ ตัดสินใจที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และเห็นว่าธุรกิจจุดพักรถโดยสารไม่ได้เป็นไปในทิศทางเดียวกับธุรกิจหลักที่บริษัทฯ จะมุ่งเน้นต่อไปในอนาคต รวมถึงธุรกิจดังกล่าวยังเป็นงานบริการซึ่งต้องใช้ทักษะเฉพาะด้านบริษัทฯ จึงมีความประสงค์จะแบ่งแยกสินทรัพย์ระหว่างบริษัทฯ และบริษัทที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน บริษัทฯ จึงโอนสิทธิการจัดตั้งจุดพักรถโดยสารให้แก่ K Venture ภายใต้ความยินยอมของ บขส. โดยที่สาระสำคัญในสัญญาจัดตั้งจุดพักรถโดยสารและสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ สาขากำแพงเพชรและสาขาพิษณุโลก ซึ่งเป็นสัญญาหลักระหว่างบริษัทฯ และ บขส. จะยังคงเดิม อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นภายหลังการแบ่งแยกธุรกิจแล้ว บริษัทฯ จึงได้ทำบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับความรับผิดชอบภายใต้การโอนสิทธิการจัดตั้งจุดพักรถโดยสารกับ K Venture เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 (ตามรายละเอียดในหัวข้อ 2.2.8 ข้อมูลสำคัญอื่น)</p>	<p>การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในอดีตเพื่อจุดประสงค์ในการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ และเตรียมความพร้อมในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยการโอนสิทธิการจัดตั้งจุดพักรถโดยสารดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากธุรกิจจุดพักรถโดยสารที่โอนสิทธิให้แก่ K Venture โดยการเข้าทำบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับความรับผิดชอบภายใต้การโอนสิทธิการจัดตั้งจุดพักรถโดยสารกับ K Venture เพื่อให้ K Venture เป็นผู้รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากธุรกิจจุดพักรถโดยสารนั้น</p> <p>อย่างไรก็ดี บริษัทฯ จะดำเนินการไม่ให้มีรายการดังกล่าวเกิดขึ้นอีกในอนาคต</p>

ลักษณะและมูลค่าของรายการระหว่างกัน	ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
3. การแบ่งแยกหลักประกันของวงเงินหนังสือค้ำประกันกับ บขส.		
<p>บริษัท ได้ขอวงเงินหนังสือค้ำประกันจากธนาคารโดยโอนสิทธิเงินฝากซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท เป็นหลักประกันให้แก่ธนาคารจำนวน 9.53 ล้านบาท และบริษัท ได้วางหนังสือค้ำประกันธนาคารแก่ บขส. ในจำนวนเดียวกันดังกล่าวเพื่อเป็นหลักประกันตามสัญญาจัดตั้งจุดพักรถโดยสารและสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์กับ บขส. (ตามรายละเอียดในหัวข้อ 2.2.8 ข้อมูลสำคัญอื่น)</p> <p>ต่อมาเมื่อบริษัท ได้มีการโอนสิทธิการจัดตั้งจุดพักรถโดยสารให้แก่ K Venture บริษัท ได้ดำเนินการขอเปลี่ยนแปลงหลักประกันกับธนาคารสำหรับวงเงินออกหนังสือค้ำประกันเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558 จากเดิมเป็น ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ให้โอนสิทธิเรียกร้องเงินฝากกรรมสิทธิ์ของบริษัท จำนวน 4.63 ล้านบาท (ตามสัดส่วนสินทรัพย์ของธุรกิจสถานีบริการก๊าซธรรมชาติของบริษัท) 2. ให้โอนสิทธิเรียกร้องเงินฝากกรรมสิทธิ์ของ K Venture จำนวน 4.90 ล้านบาท (ตามสัดส่วนธุรกิจจุดพักรถโดยสารของ K Venture) 	<p>เนื่องจากบริษัท ยังคงเป็นคู่สัญญาหลักกับ บขส. บริษัท จึงมีความจำเป็นต้องเป็นผู้วางหนังสือค้ำประกันจากธนาคารให้แก่ บขส. อย่างไรก็ตาม บริษัท ได้เจรจากับธนาคารและ K Venture โดยบริษัท จะวางเงินฝากเป็นประกันลดลงจาก 9.53 ล้านบาท เหลือเป็น 4.63 ล้านบาทตามสัดส่วนสินทรัพย์ของธุรกิจสถานีบริการก๊าซธรรมชาติของบริษัท และ K Venture จะวางเงินฝากเป็นประกันจำนวน 4.90 ล้านบาทตามสัดส่วนสินทรัพย์ของธุรกิจจุดพักรถโดยสาร</p>	<p>การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในอดีตเพื่อจุดประสงค์ในการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัท และเตรียมความพร้อมในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยการดำเนินการของบริษัท ในการแบ่งการวางเงินหลักประกันจำนวน 9.53 ล้านบาทตามสัดส่วนสินทรัพย์ในธุรกิจสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ และธุรกิจจุดพักรถโดยสารมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากต่างฝ่ายต่างรับผิดชอบในภาระการค้ำประกันตามสัดส่วนธุรกิจของตน อย่างไรก็ตาม บริษัท จะดำเนินการไม่ให้มีรายการดังกล่าวเกิดขึ้นอีกในอนาคต</p>

นอกจากรายการระหว่างกัน 3 รายการข้างต้น บริษัท ได้จำหน่ายสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจจุดพักรถโดยสารตามรายละเอียดและความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้เปิดเผยในรายการระหว่างกันหัวข้อ 14.2.1 ข้อที่ 40 ข้างต้น

14.3 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2558 และครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 ได้พิจารณาข้อมูลรายการระหว่างกันของบริษัทฯ ในรอบปี 2557 และงวด 6 เดือนแรกปี 2558 ประกอบกับสอบถามข้อมูลต่างๆ จากฝ่ายบริหารของบริษัทฯ รวมทั้งสอบทานข้อมูลตามที่ระบุในหมายเหตุประกอบงบการเงินของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้วเห็นว่า รายการระหว่างกันของบริษัทฯ ในรอบปี 2557 และงวด 6 เดือนแรกปี 2558 แบ่งการทำรายการออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

1. รายการธุรกิจปกติ เช่น การซื้อขายสินค้าเพื่อประกอบกิจการ ซึ่งรายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีความจำเป็นและสมเหตุสมผล และไม่ทำให้บริษัทฯ เสียประโยชน์แต่อย่างใด โดยบริษัทฯ มีการกำหนดราคาที่สามารถเปรียบเทียบได้กับการทำรายการกับบุคคลอื่นๆ ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน
2. รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ เช่น การเช่าที่ดิน การเช่าพื้นที่สำนักงานและเก็บสินค้า และการรับบริการสาธารณูปโภค เป็นต้น ซึ่งรายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีความจำเป็นและสมเหตุสมผล และไม่ทำให้บริษัทฯ เสียประโยชน์แต่อย่างใด
3. รายการอื่นๆ นอกเหนือจากรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ เช่น การจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน และการค้าประกัน เป็นต้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกันดังกล่าวข้างต้นแล้ว มีความเห็นว่าเป็นรายการที่เกิดขึ้นตามความจำเป็นและมีความสมเหตุสมผล ไม่ทำให้บริษัทฯ เสียประโยชน์แต่อย่างใด ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นว่า การให้กู้ยืมแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องที่บริษัทฯ ไม่มีอำนาจควบคุมและไม่ได้รับประโยชน์ทางธุรกิจจะต้องไม่เกิดขึ้นอีกในอนาคต

14.4 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 ได้พิจารณานโยบายและขั้นตอนการทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเพื่อให้การทำรายการเป็นไปอย่างโปร่งใส และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

14.4.1 การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

การทำรายการธุรกิจปกติ และรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ เช่น การซื้อขายสินค้า การเช่าที่ดิน การเช่าพื้นที่สำนักงานและเก็บสินค้า การรับบริการสาธารณูปโภค เป็นต้น จะต้องมิใช่ข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าและราคาที่เป็นธรรม สามารถเทียบเคียงได้กับการทำรายการระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลทั่วไป หรือการทำรายการระหว่างบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบุคคลทั่วไป หรือการทำรายการในลักษณะเดียวกับของผู้ประกอบการอื่นในธุรกิจ โดยได้อนุมัติในหลักการให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทำธุรกรรมดังกล่าวได้ หากธุรกรรมนั้นมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกันด้วยอำนาจต่อรองที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ฝ่ายจัดการของบริษัทฯ สามารถดำเนินการได้ตามปกติภายใต้หลักการที่ทางคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณานุมัติ และจัดทำรายการสรุปการทำธุรกรรมดังกล่าวที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมา เพื่อรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส ทั้งนี้ บริษัทฯ จะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงกัน

14.4.2 การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป บริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการเข้าทำรายการและความเหมาะสมด้านราคาของรายการนั้นๆ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะจัดให้มีผู้ประเมินราคาอิสระ ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้ตรวจสอบบัญชีเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวกับคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบใช้ประกอบการตัดสินใจและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และหากหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) แล้ว บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีของบริษัทฯ (แบบ 56-2) ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

14.5 นโยบายหรือแนวโหม้การทำรายการระหว่างกันในอนาคต

รายการระหว่างกันที่ยังคงมีการทำรายการต่อไปในอนาคต ได้แก่ การซื้อขายสินค้า การเช่าที่ดิน การเช่าพื้นที่สำนักงานและเก็บสินค้า การรับบริการสาธารณูปโภค การให้บริการบริหารสำนักงานและด้านวิศวกรรมแก่บริษัทในเครือ และการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินระหว่างบริษัทในเครือ เป็นต้น ซึ่งเกิดขึ้นจากความจำเป็นในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ สำหรับรายการระหว่างกันที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั้น บริษัทฯ จะปฏิบัติตามนโยบายการทำรายการระหว่างกันตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น โดยสำหรับการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ได้มีมติในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2558 พิจารณาอนุมัติอัตราดอกเบี้ยระหว่างกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และกำหนดรายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ที่บริษัทฯ สามารถหรือไม่สามารถกระทำได้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต

หากบริษัทฯ ประสงค์ที่จะเข้าทำรายการเกี่ยวโยงกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งในอนาคต บริษัทฯ จะปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนที่ได้กล่าวไว้อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมในการเข้าทำรายการและความเหมาะสมด้านราคาของรายการนั้นๆ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะดำเนินการให้มีบุคคลผู้มีความรู้ความชำนาญพิเศษ เช่น ผู้ประเมินราคาอิสระ ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้ตรวจสอบบัญชีเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษ จะถูกนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี นอกจากนี้ บริษัทฯ จะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีของบริษัทฯ (แบบ 56-2) ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย